

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIII

Thực hiện Công văn số 83/TTHĐND ngày 21/7/2021 của HĐND tỉnh về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIII.

Qua kết quả rà soát, UBND tỉnh nhận 86 ý kiến, kiến nghị cử tri trong tỉnh. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 26 kiến nghị; công thương, điện lực 04 kiến nghị; Khu kinh tế tỉnh 02 kiến nghị; quy hoạch, xây dựng, cấp thoát nước 01 kiến nghị; tài chính, kế hoạch 06 kiến nghị; tài nguyên và môi trường, giải phóng mặt bằng 14 kiến nghị; giao thông vận tải 14 kiến nghị; lĩnh vực y tế, chính sách BHYT 04 kiến nghị; giáo dục và đào tạo 02 kiến nghị; văn hóa và thể thao 01 kiến nghị; xây dựng chính quyền 08 kiến nghị; lao động - thương binh và xã hội 02 kiến nghị; an ninh – quốc phòng 04 kiến nghị. UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết, trả lời những vấn đề cụ thể theo ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

I. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1. Sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi

a. Cử tri thị xã An Nhơn kiến nghị: UBND tỉnh quan tâm có giải pháp giải quyết đầu ra cho sản phẩm như heo thịt, đậu phộng, ớt... vì hiện nay giá thấp, bấp bênh ảnh hưởng đến tình hình nuôi trồng của bà con.

Trả lời:

Từ đầu năm đến nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất, lưu thông, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. Giá các loại nông, lâm, thủy sản tiếp tục giảm và khó tiêu thụ (*đối với đậu phộng giá cả và đầu ra tương đối ổn định*). Riêng giá heo hơi, trong 6 tháng đầu năm luôn ở mức khá cao, người chăn nuôi có lãi lớn; tuy nhiên, từ đầu tháng 7/2021 đến nay, giá heo hơi giảm từ 3.000 - 5.000 đồng/kg và đang ở mức từ 55.000 - 60.000 đồng/kg, thấp nhất trong vòng 2 năm qua. Để giải quyết đầu ra các loại nông sản, UBND tỉnh đã chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp như sau:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Công Thương xây dựng phương án tiêu thụ nông sản của tỉnh; trong đó, phối hợp với các địa phương đánh giá sản lượng nông lâm thủy sản hiện có của tỉnh và dự báo tình hình sản xuất nông, lâm, thủy sản trong thời gian tới để có phương án tiêu thụ nông sản kịp thời cho người dân và doanh nghiệp. Đối với thịt heo, đang kêu gọi, làm việc với các doanh nghiệp, các chủ vựa heo hơi, cam kết thu mua, tiêu thụ sản phẩm cho người chăn nuôi với giá ổn định.

- Đẩy mạnh thông tin thị trường nông lâm thủy sản; xác định cây trồng chủ lực

để có kế hoạch định hướng thị trường tiêu thụ ổn định; triển khai thực hiện hỗ trợ đưa hộ sản phẩm nông nghiệp lên các Sàn thương mại điện tử để mở rộng tiêu thụ.

- Tiếp tục đầu tư xây dựng các dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh. Ngoài lúa giống, tập trung xây dựng các dự án liên kết đối với các cây trồng có thể mạnh, như: lạc, ngô ngọt, ngô sinh khối, rau, bưởi,... Kêu gọi đầu tư các nhà máy chế biến các sản phẩm từ lạc, dừa, điều, ớt,... để giải quyết đầu ra ổn định cho người dân.

- Triển khai việc cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói rau, quả phục vụ xuất khẩu, như: ớt, dưa hấu, rau; triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với một số loại nông sản theo Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh để đảm bảo yêu cầu xuất khẩu, nâng cao chất lượng nông sản.

b. Cứu trợ các huyện: Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, An Lão kiến nghị: Hiện nay, tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò xảy ra diện rộng, các hộ chăn nuôi bị thiệt hại lớn về kinh tế. Đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí tiêm phòng vắc xin; đồng thời có chính sách hỗ trợ cho bà con có trâu, bò bị chết, để người dân có điều kiện tái đàn, phát triển kinh tế.

Trả lời:

Tỉnh Bình Định là 01 trong 37 tỉnh, thành phố trong cả nước xảy ra bệnh viêm da nổi cục ở đàn trâu, bò; đây là bệnh mới, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Tỉnh Bình Định xuất hiện bệnh vào ngày cuối tháng 4/2021 tại xã Cát Thành, huyện Phù Cát; sau đó dịch tiếp tục xuất hiện tại hầu hết các địa phương trong tỉnh. Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch. Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành cơ chế hỗ trợ vaccine, tỷ lệ tiêm phòng toàn tỉnh đạt 85,8% tổng đàn trâu, bò diện tiêm. Tình hình dịch bệnh đang dần được kiểm soát.

Về chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi có trâu, bò bị chết do bệnh viêm da nổi cục: Hiện nay, UBND tỉnh đã công bố dịch trên địa bàn toàn tỉnh; chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ theo các quy định, hướng dẫn Trung ương đề xuất hỗ trợ đối với phần ngân sách địa phương cho các hộ có trâu, bò bị bệnh chết. Đồng thời, đề xuất chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi bò vay vốn tái đàn, với lãi suất 0% để có điều kiện tái đàn, phát triển kinh tế (như chính sách hỗ trợ tái đàn heo năm 2020 đã được triển khai).

c. Cứu trợ huyện An Lão kiến nghị:

- Theo Quyết định số 2254/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020; trong đó, thời gian áp dụng thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020. Tuy nhiên, đến nay trên địa bàn huyện, dịch bệnh vẫn còn xảy ra nhưng chưa có cơ chế hỗ trợ về kinh phí. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm có chính sách hỗ trợ để người dân có điều kiện tái đàn và phát triển kinh tế.

Trả lời:

Năm 2020, UBND tỉnh đã hỗ trợ 150 tỷ đồng cho người chăn nuôi vay tái đàn

với lãi suất 0% trong thời gian 12 tháng (theo Quyết định 2046/QĐ-UBND ngày 25/7/2020); theo đó, huyện An Lão có 123 hộ chăn nuôi được hỗ trợ vay vốn, với tổng kinh phí 5 tỷ đồng, góp phần tăng đàn, khôi phục đàn heo so trước dịch.

Đầu năm 2021, UBND tỉnh đã hỗ trợ các hộ chăn nuôi tại các huyện An Lão, Vân Canh bị dịch tả heo châu Phi trong năm 2020 (theo Quyết định số 2254/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ). Từ đầu năm 2021 đến nay, chưa nhận thông tin báo cáo của UBND huyện An Lão về tình hình dịch tả heo châu Phi trên địa bàn như phản ánh của cư tri. UBND tỉnh giao UBND huyện An Lão tổng hợp đầy đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ của các hộ có heo chết do dịch tả heo châu Phi (nếu có), sau khi Trung ương ban hành hướng dẫn, sẽ xem xét hỗ trợ cho người chăn nuôi theo quy định.

- Theo Quyết định số 51/2020/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh ban hành quy định về chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025; trong đó quy định: “Hình thức thủ công: Công suất giết mổ tối thiểu 30 con gia súc hoặc 500 con gia cầm/ngày đêm/cơ sở”. Vì An Lão là huyện miền núi, vị trí địa lý và điều kiện kinh tế khó khăn, để đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, đề nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh giảm công suất giết mổ tập trung xuống còn 15 con gia súc/ngày đêm/cơ sở, 150-250 con gia cầm/ngày đêm/cơ sở.

Trả lời:

Về đề xuất giảm công suất giết mổ của hình thức giết mổ thủ công từ quy mô 30 con gia súc hoặc 500 con gia cầm/ngày đêm/cơ sở xuống còn 15 con gia súc/ngày đêm/cơ sở hoặc 150-250 con gia cầm/ngày đêm/cơ sở (quy định tại Điều 3 khoản 3 điểm c Quyết định 51/2020/QĐ-UBND ngày 3/8/2020 của UBND tỉnh) là không phù hợp; vì công suất như theo kiến nghị của cư tri chỉ đủ là một sơ sở giết mổ nhỏ lẻ tại hộ gia đình đang tồn tại. Quy định này còn liên quan đến chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ và các ưu đãi, hỗ trợ liên quan; nhằm xây dựng các cơ sở giết mổ có quy mô công suất hợp lý đảm bảo các điều kiện vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm cho cơ sở khi đi vào hoạt động; giải quyết các tồn tại hiện nay của các điểm giết mổ nhỏ lẻ đang hoạt động; có như vậy mới đảm bảo phát triển bền vững và hưởng lợi từ chính sách.

2. Về phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới

a. Cử tri huyện Tuy Phước kiến nghị: UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng khảo sát, có kế hoạch đầu tư và có chính sách hỗ trợ kinh phí lắp đặt đường ống nước sạch vào các hộ dân trên địa bàn thị trấn Tuy Phước, cụ thể: Đập Cây Dừa thuộc khu phố Phong Thạnh; Lò gạch cũ của ông Lê Hùng Dũng, đội 6, khu phố Trung Tín 1; Phía trên đường sắt (53 hộ dân), xóm 11, khu phố Mỹ Điền vì hiện nay chi phí lắp đặt đường ống cao.

Trả lời:

Vấn đề cử tri kiến nghị, Công ty CP Cấp Thoát Nước Bình Định đã khảo sát địa bàn thực tế các điểm cử tri đề nghị cấp nước. Trong đó: Đập Cây Dừa thuộc khu phố

Phong Thạnh có khoảng 20 hộ, chiều dài đường ống đầu tư 1.000m; Đội 6, khu phố Trung Tín 1 có khoảng 20 hộ, chiều dài đường ống đầu tư 650m; Phía trên đường sắt, xóm 11, khu phố Mỹ Điền có khoảng 53 hộ, chiều dài đường ống đầu tư 1.260m; tổng chi phí xây lắp để cấp nước cho khoảng 100 hộ dân tại 03 khu vực này ước tính là 1,25 tỷ đồng. Các địa điểm cần cấp nước nằm tách biệt, qua đồng ruộng, khá xa đường ống cấp nước hiện có nên suất đầu tư khá lớn; đặc biệt, ống cấp nước phải băng ngang qua đường QL1A và đường sắt Bắc – Nam rất khó thực hiện. Vì vậy trong thời gian tới, Công ty CP Cấp Thoát Nước Bình Định tiếp tục làm việc với địa phương để xác lập phương án cấp nước phù hợp trên cơ sở đảm bảo các tiêu chí kinh tế, kỹ thuật và phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

b. Cử tri huyện Tây Sơn, Tuy Phước và thị xã An Nhơn kiến nghị: Tỉnh tiếp tục có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các xã đang thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nhất là đầu tư xây dựng và hỗ trợ nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước sạch cho người dân ở nông thôn để bà con được sử dụng nước sạch, đảm bảo chỉ tiêu nước sạch của xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu (Cử tri các xã Nhơn An, Nhơn Hạnh, Nhơn Tân, Nhơn Lộc, TX An Nhơn; xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước; các xã phía Bắc huyện Tây Sơn).

Trả lời:

Hiện nay, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đã được Quốc hội thông qua; theo đó, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 bên cạnh xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới, thì Trung ương đẩy mạnh xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Sau khi Chính phủ ban hành Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở các quy định về cơ chế hỗ trợ được ban hành; Tỉnh sẽ chú trọng đầu tư hỗ trợ các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Ngoài ra, các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tiếp tục được hỗ trợ từ các Chương trình của tỉnh, như: Bê tông giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, tiền thu từ đấu giá đất do UBND xã làm chủ đầu tư,... Năm 2021, từ nguồn ngân sách tỉnh bố trí cho Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất hỗ trợ cho các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao bình quân khoảng 2 tỷ đồng/xã.

Về cụ thể các công trình nước sạch tập trung tại các xã nêu trên, như sau:

- Các xã: Nhơn An, Nhơn Hạnh (thị xã An Nhơn): Có công trình cấp nước sạch 3 xã khu Đông An Nhơn, cấp nước cho 3 xã: Nhơn An, Nhơn Phong, Nhơn Hạnh. Công trình này do nhà nước đầu tư và giao Công ty Cổ phần xây lắp An Nhơn quản lý, vận hành cấp nước cho nhân dân. UBND tỉnh giao UBND thị xã An Nhơn chỉ đạo Công ty Cổ phần xây lắp An Nhơn tổ chức cấp nước bảo đảm toàn bộ dân trong 3 xã được cấp nước sạch; trường hợp cần phải nâng cấp mở rộng, báo cáo đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương để triển khai thực hiện.

- Các xã: Nhơn Tân, Nhơn Lộc (thị xã An Nhơn): Hiện nay, UBND tỉnh cho chủ trương lập báo cáo chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước Nhơn Tân (nguồn nước thô lấy từ hồ Núi Một) để cấp nước cho các xã: Nhơn Tân, Nhơn Lộc, Nhơn Thọ. Trung tâm Nước sạch và VSMTNT được giao làm chủ đầu tư,

đã lập báo cáo chủ trương đầu tư trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

- Các xã: Phước Lộc, Phước Hưng (huyện Tuy Phước) sử dụng nước sạch từ Nhà máy cấp nước Quy Nhơn (nguồn nước khai thác từ đập Thạnh Hòa, nhà máy xử lý đặt tại Phước Nghĩa, công suất giai đoạn 1: 30.000 m³/ngày). UBND tỉnh giao UBND huyện Tuy Phước khảo sát nhu cầu dùng nước của các xã, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

- Các xã Bắc huyện Tây Sơn: Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất trong Dự án cấp nước sạch bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu, vốn vay WB; sau khi được phê duyệt, phần đầu sẽ triển khai dự án trong giai đoạn 2021-2025.

3. Về thủy lợi

a. Cử tri thị xã An Nhơn kiến nghị: UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ kinh phí thực hiện kiên cố hóa kênh mương nội đồng để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

Trả lời:

Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 85/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2021 về việc ban hành chính sách hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, kênh mương nội đồng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; cả giai đoạn kiên cố 600 km. Năm 2021, UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 08/4/2021; theo đó, toàn tỉnh sẽ kiên cố 227 km kênh; trong đó, địa bàn thị xã An Nhơn thực hiện kiên cố hóa 56 km.

b. Cử tri huyện Tuy Phước kiến nghị:

- UBND tỉnh quan tâm đầu tư tuyến kênh mương 3 huyện (từ xã Cát Chánh, huyện Phù Cát đến thôn Dương Thành, xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước) với chiều dài gần 4km.

Trả lời:

Kênh tiêu 3 huyện (An Nhơn - Tuy Phước - Phù Cát) có tổng chiều dài 9.300m nhận nguồn nước từ đập Thạch Đền, do Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi khai thác, vận hành. Thực tế tuyến kênh này làm nhiệm vụ tưới tiêu kết hợp. Đến cuối tháng 7/2021, Công ty đã hoàn thành kiên cố 800m kênh, nâng tổng chiều dài được kiên cố là 2.400 m. Phần còn lại, do khó khăn về kinh phí nên chưa thực hiện được; UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục đề xuất đầu tư thực hiện khi đảm bảo các điều kiện về nguồn vốn.

- Hiện nay, các tuyến kênh mương do Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi quản lý trên địa bàn xã Phước Hưng bị sa bồi, thủy phá, xâm thực vào diện tích sản xuất của nhân dân gây khó khăn trong việc điều tiết nước. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo Công ty sớm có kế hoạch đầu tư, nâng cấp các tuyến kênh mương này. Vấn đề này cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết.

Trả lời:

UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục kiên cố kênh, chống mất nước và chống xâm thực trên địa bàn tỉnh và giao Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi thực hiện trong năm 2021; trong đó có danh mục kiên cố kênh, chống mất nước và chống xâm

thực trên địa bàn xã Phước Hưng.

- Hồ Đá Vàng đã được UBND tỉnh có kế hoạch xây dựng, sửa chữa nhưng đến nay chưa thi công. Cử tri xã Phước Thành đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng sớm triển khai xây dựng nhằm phục vụ việc tưới tiêu cho nhân dân trong vụ sản xuất Đông Xuân 2021-2022.

Trả lời:

Việc cử tri kiến nghị, UBND tỉnh giao UBND huyện Tuy Phước chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khảo sát, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

c. Cử tri huyện Vân Canh kiến nghị: UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu tính khả thi để đầu tư xây dựng công trình hồ chứa nước Suối Lớn để đảm bảo phục vụ nước sản xuất và nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn huyện.

Trả lời:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương đề xuất đầu tư xây dựng hồ chứa nước Suối Lớn dung tích khoảng 12 triệu m³ nước để phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên, vùng lưu vực Suối Lớn chủ yếu là rừng sản xuất, cây bạch đàn là chính; vào mùa khô nguồn sinh thủy cho hồ chứa không có, mùa mưa bị bồi lắng nhanh, nên việc đầu tư khó thực hiện. Do vậy, UBND huyện Vân Canh cần tiếp tục nghiên cứu chuyển đất rừng sản xuất sang rừng phòng hộ thì việc đầu tư hồ Suối Lớn mới phát huy hiệu quả.

d. Cử tri xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh đề nghị: UBND tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng bờ kè dọc bờ Đông sông Côn, xã Vĩnh Hiệp.

Trả lời:

Những năm vừa qua, UBND tỉnh đã quan tâm đầu tư, xây dựng một số tuyến kè xung yếu trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh. Đề nghị UBND huyện Vĩnh Thạnh khảo sát, đánh giá sự cần thiết đầu tư đối với các đoạn tuyến kè cử tri kiến nghị, chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

đ. Cử tri xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ kiến nghị:

- Năm 2019, tỉnh đã đầu tư nâng cấp Đê sông Lạch Mới, xã Mỹ Thành đoạn bờ tả của tuyến Đê và đưa vào sử dụng; tuy nhiên, hiện nay đoạn bờ hữu của tuyến đê hiện đã xuống cấp. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng nhằm chống sạt lở, đảm bảo an toàn cho người dân.

Trả lời:

Năm 2019, UBND tỉnh đầu tư xây dựng và hoàn thành những đoạn đê sông Lạch Mới bị vỡ, sạt lở, xuống cấp nặng do mưa lũ. Những đoạn còn lại, UBND tỉnh giao UBND huyện Phù Mỹ khảo sát, đánh giá sự cần thiết đầu tư, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

- Hiện nay, huyện đã bàn giao 18 hồ chức nước cho ngành nông nghiệp quản lý; theo đó, nguồn vốn đầu tư xây dựng trước đây từ ngân sách và của người dân đóng góp thông qua Hợp tác xã; nhưng đến nay nguồn vốn đầu tư sửa chữa và

hoàn vốn đóng góp của người dân chưa được xem xét giải quyết. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan sớm giải quyết. Đồng thời, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo đơn vị quản lý cần có biện pháp thực hiện đảm bảo điều tiết nước sản xuất kịp thời cho người dân tại các hồ đập mà đơn vị quản lý đã tiếp nhận.

Trả lời:

Theo quy định Luật Thủy lợi, các hồ chứa lớn giao cho Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi quản lý, vận hành với mục tiêu bảo đảm an toàn hồ đập, vận hành điều tiết nước vào mùa lũ bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. UBND tỉnh quyết định công tác bàn giao phục vụ quản lý, an toàn đập hồ chứa và phải được hoàn thành trước ngày 01/01/2021.

Về tài sản: Sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có hướng dẫn xác định giá quy ước công trình thủy lợi, hướng dẫn phương pháp bàn giao tài sản, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi vận hành điều tiết nước một cách hợp lý, kịp thời phục vụ sản xuất. Huyện Phù Mỹ thuộc vùng khô hạn, đề nghị cử tri tiếp tục đồng hành với Công ty cùng sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả phù hợp với nguồn nước hiện có.

e. Cử tri huyện Hoài Nhơn kiến nghị:

- UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng hệ thống kênh thoát nước dọc trên đường ĐT 638 (đoạn qua thôn Tân An và Thành Sơn Tây, xã Hoài Châu); vì mùa mưa ngập úng kéo dài một số đoạn, gây khó khăn trong sinh hoạt, đi lại của người dân, đồng thời giảm thiểu bong tróc, hư hỏng mặt đường nhựa.

Trả lời:

Vấn đề cử tri kiến nghị, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải yêu cầu Ban Quản lý Bảo trì đường bộ phối hợp với đơn vị quản lý tuyến và các đơn vị có liên quan kiểm tra giải quyết theo đúng quy định.

- Bờ kè phía Nam sông Lại Giang đã được đầu tư xây dựng nhằm chống sạt lở trong mùa mưa lũ nhưng hiện nay còn 2 đoạn thuộc địa phận khu phố Lại Khánh Tây, phường Hoài Đức chưa xây dựng. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, tiếp tục đầu tư xây dựng 2 đoạn còn lại.

Trả lời:

Việc đầu tư xây dựng kè chống xói lở, bảo vệ dân, bảo vệ đất sản xuất thuộc danh mục công trình cấp bách cần ưu tiên đầu tư. Tuy nhiên, hai đoạn thuộc địa phận khu phố Lại Khánh Tây, phường Hoài Đức không nằm trong diện sạt lở bờ sông cần được xây dựng kè bảo vệ. UBND tỉnh giao UBND thị xã Hoài Nhơn kiểm tra, đánh giá sự cần thiết đầu tư, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

- UBND tỉnh quan tâm xây dựng kè chống xói lở dọc bờ biển xã Hoài Hải, vì khi gió bão sóng đánh mạnh làm sạt lở đất, đe dọa khu dân cư.

Trả lời:

Bãi biển xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn ổn định trong nhiều năm, không nên xây kè chống xói lở bờ biển. UBND tỉnh giao UBND thị xã Hoài Nhơn khảo sát vùng dân cư ven biển có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão, triều cường; báo cáo UBND tỉnh đề xuất dự án di dân, tái định cư vùng thiên tai.

f. Cử tri các xã huyện Hoài Ân kiến nghị: UBND tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng bờ kè chống xói lở dọc hai bên bờ sông Kim Sơn và sông An Lão.

Trả lời:

Những năm qua, UBND tỉnh quan tâm đầu tư nhiều tuyến kè xung yếu trên sông Kim Sơn, sông An Lão thuộc huyện Hoài Ân. UBND tỉnh giao UBND huyện Hoài Ân kiểm tra, đánh giá sự cần thiết đầu tư; báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

g. Cử tri huyện An Lão kiến nghị: UBND tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng bờ kè dọc Sông Đính (từ thôn Tmanghen lên Đồng Khê, xã An Trung).

Trả lời:

Kè dọc Sông Đính, đoạn từ thôn Tmanghen lên Đồng Khê, xã An Trung có chiều dài 2,5km. UBND tỉnh giao UBND huyện An Lão kiểm tra, đánh giá các vị trí sạt lở xung yếu cần thiết đầu tư; báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

4. Về thủy sản

a. Cử tri TP Quy Nhơn kiến nghị: Từ sau năm 1975 đến nay, tuyến đường Hàm Tử gắn với cầu Hàm Tử kết nối đường Trần Hưng Đạo là tuyến đường thông thương đô thị của phần lớn hộ dân các khu vực 7, 8, 9 phường Hải Cảng; vừa qua Cảng cá Quy Nhơn có chủ trương đóng lối đi lại tại tuyến đường Hàm Tử để mở lối mới tại khu phố 6, (đường đi ra trụ sở Cảnh sát giao thông đường thủy), làm ảnh hưởng đến việc mua bán, giao thương của bà con nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và các ngành chức năng xem xét, giải quyết.

Trả lời:

Cảng cá Quy Nhơn hiện có 02 cổng: cổng chính từ đường quy hoạch lộ giới 15 m (phía đường Trần Hưng Đạo đi vào, sau kho xăng dầu Petrolimex) để đáp ứng cho nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa trong khu vực Cảng cá (tất cả các loại xe cơ giới, xe ô tô đều ra vào tại cổng này); cổng phụ đi từ phía đường Hàm Tử nối nút giao thông đường Trần Hưng Đạo (cho xe mô tô hai bánh, xe gắn máy và người dân tại địa phương ra vào) tạo điều kiện cho người dân địa phương đi lại thuận tiện và mua bán hàng hóa.

Tuy nhiên, việc mở cổng phụ bên đường Hàm Tử hiện nay, Ban quản lý Cảng cá nhận thấy không đảm bảo công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Cảng cá Quy Nhơn, nên đã tạm dừng đi lại cổng phụ từ phía đường Hàm Tử nối nút giao thông đường Trần Hưng Đạo.

Theo kiến nghị của cử tri và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 30/7/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp tổ chức buổi đối thoại với đại diện một số công dân ở đường Hàm Tử, thuộc khu phố 7 và 8, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn để giải quyết đơn kiến nghị nói trên; theo đó, đi đến thống nhất như sau:

- Tiếp tục duy trì công phụ (từ đường Hàm Tử đi vào Cảng cá) để tạo thuận lợi cho người dân địa phương vận chuyển hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy 2-3 bánh ra vào cảng (trừ các phương tiện chở hàng hóa là thủy sản ra vào Cảng cá Quy Nhơn). Ban Quản lý Cảng cá Bình Định sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định. Tùy theo tình hình dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, Ban quản lý Cảng cá Bình Định sẽ tạm thời đóng công phụ từ đường Hàm Tử đi vào Cảng cá theo chỉ đạo của ngành chức năng.

- Thống nhất công chính từ đường quy hoạch lộ giới 15 m (phía đường Trần Hưng Đạo đi vào, sau kho xăng dầu Petrolimex) dành cho tất cả các loại xe cơ giới, xe ô tô ra vào cảng cá để vận chuyển hàng hóa (kể cả các loại xe ô tô chở người và hàng hóa vận chuyển về xã đảo).

b. Cử tri xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ kiến nghị: Bến cá Tân Phụng, xã Mỹ Thọ được tỉnh quan tâm, đầu tư nâng cấp và đã hoàn thành; tuy nhiên, công trình vẫn chưa đưa vào hoạt động được vì một số hạng mục không phù hợp với thực tế. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có giải pháp khắc phục để sớm đưa công trình vào sử dụng, tránh gây lãng phí.

Trả lời:

Sau khi nhận bàn giao bến cá Tân Phụng, Ban quản lý Cảng cá Bình Định đã tăng cường công tác đảm bảo các điều kiện về mua bán hàng hải sản, tạo điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh thuận lợi, bảo đảm an toàn vệ sinh, an ninh trật tự tại bến cá Tân Phụng. Ngày 7/10/2020, Ban quản lý Cảng cá Bình Định đã phối hợp với UBND xã Mỹ Thọ tổ chức cuộc họp để thông báo kế hoạch khai thác, vận hành bến cá Tân Phụng; tổ chức cho 19 hộ ngư dân và các hộ tiểu thương thực hiện bốc xăm vị trí mặt bằng mua bán tại bến cá Tân Phụng. Tuy nhiên, hiện nay số lượng bà con vào hoạt động mua bán vẫn còn ít vì lý do bến cá Tân Phụng xa khu dân cư, tàu cá đánh bắt sản lượng ít nên không vào bến, mà đậu phía ngoài chuyển hải sản bằng thúng vào các bãi tập kết bán cá tự nhiên xưa nay của ngư dân sẽ thuận tiện hơn. Do vậy trong thời gian đến, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Ban quản lý Cảng cá Bình Định phối hợp với UBND huyện Phù Mỹ tiếp tục vận động bà con về hoạt động tại bến cá Tân Phụng nhằm vận hành, khai thác hiệu quả bến cá.

c. Cử tri xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn kiến nghị: Hiện nay, ngành thủy sản tổ chức mở lớp học từ 01-02 ngày và cấp bằng thợ máy là chưa đảm bảo chất lượng, cá biệt có trường hợp không học mà cũng được cấp bằng. Đề nghị UBND tỉnh kiểm tra, chấn chỉnh. Đồng thời, xem xét việc sử dụng máy giám sát hành trình tàu cá đánh bắt xa bờ, có lúc mạng yếu thì không liên lạc về trạm kiểm soát được, nhưng theo quy định tàu cá khi hoạt động trên biển trong vòng 3 giờ bị mất liên lạc thì xem như không hoạt động. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn kiểm tra giải quyết.

Trả lời:

- Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Hiệp hội Thủy sản và Viện Khoa học Công nghệ Khai thác Thủy sản - Đại học Nha Trang đến từng địa phương tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, thợ máy tàu

cá các loại cho ngư dân. Đối với nội dung, chương trình và thời gian đào tạo cấp chứng chỉ thợ máy tàu cá theo quy định tại Thông tư 22/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có thời gian đào tạo là 24 tiết (khoảng 3 ngày). Trong các đợt tổ chức đào tạo trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thành lập Ban quản lý lớp học để giám sát nội dung, chương trình và thời gian đào tạo; từ khi thực hiện đến nay, chưa có trường hợp nào mở lớp đào tạo cấp chứng chỉ thợ máy từ 01-02 ngày như phản ánh của cử tri.

Đối với một số trường hợp không học mà cũng được cấp chứng chỉ thợ máy như phản ánh của cử tri; đây là những trường hợp mua, sử dụng Chứng chỉ giả. Vấn đề này, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 1517/UBND-KT ngày 23/3/2021 về việc xử lý các trường hợp mua, sử dụng Chứng chỉ thuyền viên tàu cá giả; trong đó, giao Công an tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp các trường hợp sử dụng Chứng chỉ thuyền viên tàu cá giả, đề xuất UBND tỉnh không xem xét hỗ trợ theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; theo đó Tổng cục Thủy sản là cơ quan kiểm tra, thẩm định tiêu chuẩn chất lượng và thông báo loại thiết bị giám sát hành trình đạt yêu cầu theo quy định. Đến nay, Tổng cục Thủy sản đã thông báo 10 đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình đủ tiêu chuẩn theo quy định. Vì vậy, việc kiểm tra, thẩm định chất lượng thiết bị giám sát hành trình tàu cá không thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Trong thời gian qua, UBND tỉnh có tiếp nhận thông tin phản ánh về dữ liệu giám sát hành trình tàu cá bị gián đoạn và đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tìm hiểu, xác định nguyên nhân và bàn giải pháp khắc phục tình trạng mất kết nối trên biển, đồng thời có văn bản đề nghị Tổng cục Thủy sản kiểm tra, đồng bộ dữ liệu giám sát hành trình, đảm bảo kết nối tín hiệu giữa tàu cá và hệ thống giám sát hành trình. Bên cạnh đó, xem xét, kiểm tra, đánh giá lại phạm vi Hệ thống giám sát tàu cá tại Tổng cục Thủy sản và các thiết bị giám sát hành trình của các đơn vị cung cấp đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ; sớm ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Hiện nay, UBND tỉnh đã có Văn bản số 4435/UBND-KT ngày 23/7/2021 cho chủ trương sửa đổi, bổ sung Quyết định số 52/2020/QĐ-UBND-m ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh về Quy định thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg; theo đó, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

5. Lâm nghiệp, chính sách miền núi

a. Cử tri xã Bok Tới, huyện Hoài Ân kiến nghị: Các cấp, các ngành xem xét, giải quyết việc tranh chấp 146 ha đất rừng giữa Trại giam Kim Sơn với nhân dân xã Bok Tới. Hiện tại, diện tích đất trên thuộc quyền quản lý của Trại giam Kim Sơn, nhân dân xã Bok Tới đã trồng keo trên diện tích đất này khá lâu và địa phương đã nhiều lần kiến nghị cấp trên giao diện tích đất rừng này cho nhân dân quản lý và sử dụng, nhưng chưa được thống nhất. Cử tri đề nghị UBND tỉnh quan tâm xem xét,

giải quyết.**Trả lời:**

Theo kiến nghị của cử tri địa phương (xã Bok Tới, huyện Hoài Ân), Cục Hậu cần của Bộ Công An có văn bản thông nhất chuyển 146 ha diện tích đất của Trại giam Kim Sơn cho người dân ở Làng T4 và T5 (xã BókTới), nhưng đến nay, người dân xã Bók Tới vẫn chưa nhận diện tích đất nói trên để sản xuất, do đó, cử tri kiến nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo với ngành chức năng làm việc với Trại giam Kim Sơn để giao phần diện tích đất nói trên cho huyện Hoài Ân nhằm giải quyết đất sản xuất cho dân.

Theo hồ sơ đất đai, Trại giam Kim Sơn thuộc Bộ Công an, nằm trên địa bàn 02 xã Bok Tới và xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân (đây là vị trí tiếp quản từ chế độ cũ), có tổng diện tích 889,4 ha (trong đó 210 ha thuộc xã Bok Tới và 679,4 ha thuộc xã Ân Nghĩa).

Trong quá trình sử dụng, theo chỉ đạo của Bộ Công an về việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, năm 2002 UBND tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận QSDĐ Trại giam Kim Sơn tại các Quyết định số 2543/QĐ-UB và Quyết định số 2552/QĐ-UB ngày 17/7/2002. Tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận QSDĐ sử dụng bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25.000 do đơn vị lập, do vị trí nằm trên địa hình phức tạp, thuộc xã vùng cao miền núi, ranh giới chưa rõ ràng, có một số người dân địa phương sử dụng đất trong ranh giới. Trong năm 2011, Bộ Công an đã có văn bản thông nhất chủ trương chuyển 146 ha diện tích đất của Trại giam Kim Sơn cho địa phương sau khi đo đạc xác định lại toàn bộ ranh giới, diện tích Trại giam Kim Sơn.

Ngày 18/8/2017, UBND tỉnh có Thông báo số 171/TB-UBND trong đó đề nghị Trại giam Kim Sơn cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương quản lý đất được giao, thực hiện đo đạc xác định diện tích không có nhu cầu sử dụng giao lại cho địa phương. Đồng thời, giao UBND huyện Hoài Ân chỉ đạo UBND xã Ân Nghĩa và xã Bok Tới tăng cường công tác kiểm tra xử lý các trường hợp lấn, chiếm đất Trại giam Kim Sơn; tuyên truyền, thông báo cho người dân biết về đất đã giao cho Trại giam Kim Sơn, không được lấn, chiếm vi phạm.

Theo đó, Trại giam Kim Sơn đã thuê tư vấn đo đạc bản đồ địa chính để xác định ranh mốc giới toàn bộ diện tích Trại giam Kim Sơn. Trong quá trình thực hiện đo đạc bản đồ, cần phải xác định ranh mốc giới ngoài thực địa có xác nhận của chính quyền địa phương (xã, huyện). Tuy nhiên, sau khi đo đạc xong, trên địa bàn xã Ân Nghĩa, UBND xã Ân Nghĩa đã ký bản đồ xác nhận ranh mốc giới; tuy nhiên, đối với phần diện tích trên địa bàn xã Bok Tới, UBND xã Bok Tới không đồng ý ký bản đồ xác nhận ranh mốc giới, mà đề nghị giao phần diện tích dân đang sử dụng cho địa phương, do đó chưa thể thực hiện xác định ranh mốc giới toàn bộ diện tích Trại giam Kim Sơn, từ đó cũng chưa thể xác định được ranh giới phần diện tích 146 ha đất của Trại giam Kim Sơn dự kiến giao lại cho địa phương.

Ngày 10/3/2021, UBND huyện Hoài Ân đã có Văn bản số 145/UBND-TNMT chỉ đạo UBND xã Bok Tới, xã Ân Nghĩa, trong đó đề nghị báo cáo Đảng ủy xã, thực hiện tuyên truyền vận động nhân dân địa phương đồng thuận trong việc cắm mốc, xác định ranh giới đất Trại giam Kim Sơn; sau khi cắm mốc xong sẽ xác định cụ thể diện tích đất nhân dân đang sử dụng và đề xuất diện tích đất giao lại cho địa phương giao

đất sản xuất cho nhân dân. Tuy nhiên, do còn một số vấn đề phức tạp liên quan đến quá trình sử dụng đất do lịch sử để lại, cần có được sự nhận thức và đồng thuận của lãnh đạo và người dân địa phương, do đó, căn cứ báo cáo của UBND huyện Hoài Ân, ngày 21/7/2021, Huyện ủy huyện Hoài Ân đã ra Thông báo số 64-TB/HU về ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Bok Tới, trong đó chỉ đạo UBND huyện Hoài Ân tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp UBND xã Bok Tới và Trại giam Kim Sơn tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân địa phương, thống nhất ký xác nhận bản đồ địa chính xác lập ranh mốc giới toàn bộ diện tích Trại giam Kim Sơn, thống nhất xác nhận ranh mốc giới và bản đồ phân diện tích 146 ha đất mà Trại giam Kim Sơn dự kiến đồng ý giao lại địa phương để có cơ sở thực hiện việc thu hồi và giao đất cho nhân dân sản xuất.

Để giải quyết dứt điểm vấn đề ranh giới đất đai nêu trên, UBND tỉnh giao UBND huyện Hoài Ân:

- Tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp UBND xã Bok Tới và Trại giam Kim Sơn tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân địa phương và thống nhất với Trại giam Kim Sơn xác nhận ranh mốc giới và bản đồ phân diện tích 146 ha đất mà cơ quan chủ quản Trại giam Kim Sơn đã thống nhất giao lại địa phương quản lý để có cơ sở lập thủ tục trình UBND tỉnh quyết định thu hồi 146 ha đất này và giao cho UBND huyện quản lý và xây dựng phương án giao đất cho nhân dân sản xuất;

- Tiếp tục chỉ đạo UBND xã Bok Tới thống nhất xác nhận ranh mốc giới ngoài thực địa và ký xác nhận bản đồ địa chính xác lập ranh mốc giới toàn bộ diện tích Trại giam Kim Sơn (bản đồ đã được đơn vị tư vấn đo đạc xây dựng trên cơ sở Quyết định số 2543/QĐ-UB và Quyết định số 2552/QĐ-UB ngày 17/7/2002 UBND tỉnh giao đất cho Trại giam Kim Sơn);

- Kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh các vướng mắc phát sinh ngoài thẩm quyền.

b. Cử tri huyện An Lão kiến nghị: Để công tác quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) và phát triển rừng có hiệu quả, ngoài mức khoán QLBVR của Trung ương, đề nghị UBND tỉnh xem xét, tăng mức khoán hỗ trợ thêm 300.000 đồng/ha/năm cho bà con, vì hiện nay mức khoán QLBVR rất thấp

Trả lời:

Từ năm 2014 đến nay tại 3 huyện: An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, các hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên được hưởng mức khoán bảo vệ rừng là 300.000 đồng/ha/năm. Riêng các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người kinh nghèo đang sinh sống ổn định và cộng đồng dân cư thôn tại các xã khó khăn (khu vực II và III) thuộc vùng dân tộc và miền núi, mức hỗ trợ tiền khoán bảo vệ rừng là 400.000 đồng/ha/năm (quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020).

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng dự thảo Nghị

định về Chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, chế biến và thương mại lâm sản trong lâm nghiệp; theo đó, quy định mức khoán bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ bình quân 500.000 đồng/ha/năm; đối với diện tích rừng thuộc xã khu vực II và III, rừng vùng ven biển là 600.000 đồng/ha/năm. Sau khi Nghị định ban hành, UBND tỉnh sẽ áp dụng mức khoán nêu trên để tăng thu nhập cho các hộ nhận khoán bảo vệ rừng.

c. Cử tri huyện Vân Canh kiến nghị: UBND tỉnh xem xét tăng mức lương khởi điểm cho nhân viên hợp đồng tại Ban quản lý rừng phòng hộ vì hiện nay mức lương 2,34 là rất thấp, không đảm bảo cuộc sống hàng ngày.

Trả lời:

Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua chủ trương hợp đồng lao động để bảo vệ rừng tại các Ban quản lý rừng phòng hộ và cơ chế tài chính hỗ trợ của ngân sách tỉnh; theo đó, bình quân 01 lao động một năm bố trí là 79.373.476 đồng (gồm mức lương cơ sở 1.490.000 đồng x hệ số 2,34 x 12 tháng và cộng các khoản phụ cấp, các khoản bảo hiểm: xã hội, y tế, thất nghiệp, kinh phí công đoàn và kinh phí sự nghiệp 20,5 triệu/người/năm), thời gian thực hiện đến hết năm 2021.

Hiện nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện để đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cho chủ trương tiếp tục hợp đồng lao động bảo vệ rừng chuyên trách tại các Ban quản lý rừng phòng hộ từ năm 2022 - 2024 (3 năm); theo đó, sẽ nghiên cứu đề xuất mức lương phù hợp với thực tế hiện nay và điều kiện ngân sách của tỉnh.

d. Cử tri huyện Hoài Ân kiến nghị

- UBND tỉnh tiếp tục duy trì các chính sách hỗ trợ cho đồng bào 3 xã vùng cao (Đak Mang, Ân Sơn, Bok Tới); đồng thời quan tâm xem xét nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt tự chảy và cấp sổ lâm bạ cho người dân.

Trả lời:

- Các xã: Đak Mang, Ân Sơn, Bok Tới (huyện Hoài Ân) thuộc xã khó khăn khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025). Do đó, trong thời gian tới các xã này vẫn tiếp tục được duy trì các chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo quy định.

- Hiện nay, trên địa bàn 3 xã: Đak Mang, Ân Sơn, Bok Tới (huyện Hoài Ân) đã được đầu tư xây dựng 10 công trình cấp nước sinh hoạt tự chảy, với tổng công suất thiết kế khoảng 657 m³/ngày.đêm. Tuy nhiên, các công trình xây dựng đã lâu (từ trước năm 2008), công suất rất nhỏ (<100 m³/ngày.đêm), công nghệ xử lý nước đơn giản (lắng, lọc), nguồn nước được khai thác từ các khe suối nhỏ, lân cận khu dân cư; chất lượng nguồn nước cấp không đảm bảo, mùa mưa thường bị đục, mùa nắng bị khô kiệt thiếu nước. Vì vậy, để đảm bảo cấp nước ổn định cho người dân 3 xã trên, UBND huyện Hoài Ân khảo sát, đánh giá và có giải pháp phù hợp để đầu tư nâng cấp, cải tạo các công trình đảm bảo cấp nước ổn định, bền vững cho người dân sử dụng.

- Về cấp sổ lâm bạ cho người dân: UBND tỉnh giao UBND huyện Hoài Ân xem

xét, giải quyết kiến nghị của cử tri theo quy định.

II. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG VÀ ĐIỆN LỰC

1. Cử tri phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn kiến nghị: Hiện nay đoạn đường từ nhà ông Trần Văn Ngọc đến nhà bà Nguyễn Thị Được dài khoảng 300m, người dân sử dụng các trụ tre, trụ sắt để kéo đường dây điện, dây chằng chịt, các trụ thường xuyên gãy, đổ rất nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Điện lực Bình Định có kế hoạch kiểm tra khảo sát và trồng trụ dây điện cho người dân, để bảo đảm an toàn, nhất là vào mùa mưa.

Trả lời:

Hệ thống điện từ nhà ông Trần Văn Ngọc đến nhà bà Nguyễn Thị Được thuộc tổ 5, KV7, P.Trần Quang Diệu là phần đường dây sau công tơ thuộc tài sản của khách hàng, do khách hàng đầu tư, lắp đặt, kéo từ công tơ về đến nhà để sử dụng. Công ty Điện lực Bình Định đã khảo sát và lập danh mục đầu tư xây dựng (ĐT XD) 2022 và có kế hoạch thi công xây dựng trong năm 2022. Do đó, trước mắt để đảm bảo vận hành an toàn các tuyến đường dây 0,2kV sau công tơ của các khách hàng thuộc tổ 5, KV7 trong mùa mưa bão sắp tới, đề nghị bà con cử tri và khách hàng sử dụng điện liên hệ Điện lực Phú Tài để được hỗ trợ và tư vấn về mặt kỹ thuật, kiểm tra, xử lý đầu nối dây sau công tơ đảm bảo an toàn.

2. Cử tri huyện Vân Canh kiến nghị: UBND tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư kéo điện lưới quốc gia cho 2 làng còn lại (làng Canh Giao, xã Canh Hiệp và làng Canh Tiến, xã Canh Liên), để đảm bảo sinh hoạt cũng như sản xuất, kinh doanh của nhân dân.

Trả lời:

Trong năm 2020, UBND tỉnh đã bố trí kinh phí để đầu tư lưới điện cho 03 làng: Làng Kà Bông, Làng Cát, Làng Chôm thuộc xã Canh Liên, huyện Vân Canh và đã được nghiệm thu đóng điện đưa vào sử dụng. Hiện trên địa bàn huyện Vân Canh còn 02 làng chưa có điện lưới quốc gia là Làng Canh Giao, xã Canh Hiệp và Làng Canh Tiến, xã Canh Liên. Theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8512/UBND-KT ngày 24/12/2020 về việc đầu tư xây dựng lưới điện cho 03 làng thuộc huyện Vân Canh và Vĩnh Thạnh, Sở Công Thương đã có Công văn số 129/SCT-QLNL ngày 26/01/2021 kiến nghị Bộ Công Thương quan tâm xem xét chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Trung sớm triển khai đầu tư xây dựng lưới điện cho 03 làng chưa có điện lưới quốc gia nêu trên của tỉnh Bình Định.

Ngày 15/6/2021, Bộ Công Thương đã có Tờ trình số 3462/TTr-BCT trình Chính phủ Quyết định chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công “Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2021-2025”, trong đó có danh mục cấp điện cho Làng Canh Giao, xã Canh Hiệp và Làng Canh Tiến, xã Canh Liên. Chương trình này đang chờ Chính phủ Quyết định chủ trương đầu tư để triển khai thực hiện.

3. Cử tri huyện Vĩnh Thạnh kiến nghị: UBND tỉnh quan tâm mở đường và kéo điện lưới quốc gia tới làng O2, xã Vĩnh Kim.

Trả lời:

Vấn đề cử tri kiến nghị cũng là vấn đề rất được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. UBND tỉnh đã nhiều lần kiến nghị Bộ Công Thương đưa vào Chương trình “Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2016-2020” nhưng chưa có kinh phí để ngành điện triển khai. Hiện nay, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ Quyết định chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công “Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2021-2025” tại Tờ trình số 3462/TTr-BCT ngày 15/6/2021. Trong đó có danh mục cấp điện cho Làng O2, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh. Chương trình này đang chờ Chính phủ Quyết định chủ trương đầu tư để triển khai thực hiện.

4. Cử tri huyện Phù Mỹ kiến nghị: Lưới điện hạ áp nông thôn của Hợp tác xã Mỹ Trinh được bàn giao cho ngành điện từ năm 2016. Tuy nhiên, từ khi bàn giao đến nay, cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa hoàn trả tiền cho Hợp tác xã theo quy định. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm xem xét, giải quyết.

Trả lời:

Năm 2016, HTXNN xã Mỹ Trinh đã lập hồ sơ và ký biên bản bàn giao cho Công ty Điện lực Bình Định. Căn cứ Quyết định số 2575/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của UBND tỉnh Phê duyệt khối lượng và tài sản giao, nhận lưới điện hạ áp nông thôn thuộc HTXNN xã Mỹ Trinh; Công ty Điện lực Bình Định đã hoàn thành việc hoàn trả vốn đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn cho HTXNN xã Mỹ Trinh với số tiền là 530.993.000 đồng. Riêng hồ sơ Công trình tuyến tránh Thị trấn Phù Mỹ phục vụ mở rộng QL1, hạng mục tuyến đường điện di dời thuộc TBA Trà Lương và TBA Tân Phúc, Công ty Điện lực Bình Định và HTXNN xã Mỹ Trinh đã có Biên bản làm việc về việc tạm bàn giao lưới điện hạ áp di dời thuộc TBA Trà Lương và TBA Tân Phúc thuộc công trình tuyến tránh thị trấn Phù Mỹ phục vụ mở rộng QL1 vào tháng 3/2016. Tại thời điểm này do chưa có Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành nên hai bên không thực hiện được việc xác định giá trị để lập hồ sơ bàn giao.

Để giải quyết dứt điểm vụ việc, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Bình Định, UBND huyện Phù Mỹ và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

III. BAN QUẢN LÝ CÁC KHU KINH TẾ TỈNH

1. Cử tri phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn kiến nghị: Các lô đất đã được giải tỏa để làm khu công nghiệp Phú Tài sau khi có chủ trương khoanh vùng ở lại, các lô đất này không sử dụng, nhân dân lấn chiếm sử dụng gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai ở địa phương. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh có kế hoạch quản lý các lô đất này và có chủ trương bán đấu giá thu ngân sách.

Trả lời:

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng Khu công nghiệp Phú Tài đã hoàn thành và Ban Quản lý Khu kinh tế chuyển giao cho Chủ đầu tư (Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Định) để thực hiện xây dựng Khu công nghiệp Phú Tài theo quy hoạch được phê duyệt.

Riêng đối với phần diện tích đã bồi thường, giải phóng mặt bằng nhưng nằm ngoài ranh giới quy hoạch Khu công nghiệp Phú Tài đã bàn giao cho UBND thành phố

Quy Nhơn vào ngày 28/3/2013 theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3697/UBND-KTN ngày 27/9/2012 và Văn bản số 577/UBND-TH ngày 26/02/2013 để thực hiện quản lý và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất kết hợp chỉnh trang đô thị.

Do đó, UBND tỉnh giao UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo UBND phường Trần Quang Diệu phối hợp với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Định và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát việc sử dụng đất để xem xét, xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đã bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định; đồng thời, tăng cường công tác quản lý đất đai và lập thủ tục trình cấp thẩm quyền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và kết hợp chỉnh trang đô thị.

2. Cử tri xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo Ban quản lý Khu kinh tế kiểm tra và khắc phục các công trình, hạng mục công cộng trên địa bàn thôn Nhơn Phước hiện đang bị xuống cấp, bong tróc (các tuyến đường giao thông trong khu tái định cư: ĐS1, ĐS6, ĐS10, ĐS11; bó vỉa hè; một số cống rãnh hư hỏng).

Trả lời:

Các công trình hạ tầng kỹ thuật trong Khu kinh tế Nhơn Hội nói chung và hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Nhơn Phước nói riêng được Ban Quản lý Khu kinh tế bảo dưỡng, sửa chữa hàng năm.

- Tuyến đường ĐS11 của Khu tái định cư Nhơn Phước đã được nâng cấp bê tông nhựa đối với phần mặt đường bê tông xi măng bị hư hỏng từ đầu năm 2021, hiện rất thuận lợi và an toàn giao thông cho người dân.

- Tuyến đường ĐS10 của Khu tái định cư Nhơn Phước không bị hư hỏng gì, đảm bảo thuận lợi và an toàn giao thông cho người dân.

- Ban Quản lý Khu kinh tế đang tổ chức thi công sửa chữa và ô gà mặt đường các tuyến đường ĐS6, ĐS8; thay thế một số nắp đan bị hư hỏng, khắc phục một số vị trí cống bị sụt lún của Khu tái định cư Nhơn Phước và dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2021.

- Riêng tuyến đường ĐS1 của Khu tái định cư Nhơn Phước đang phục vụ vận chuyển vật liệu thi công xây dựng Khu tái định cư Nhơn Phước mở rộng về phía Bắc nên sẽ thực hiện sửa chữa toàn bộ tuyến đường sau khi hoàn thành việc phục vụ công tác thi công. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển vật liệu, các nhà thầu thường xuyên dọn dẹp vệ sinh và khắc phục kịp thời các ô gà phát sinh để đảm bảo cho nhân dân trong lưu thông cũng như sinh hoạt.

- Do nguồn kinh phí ngân sách hàng năm của tỉnh bố trí có hạn cho công tác duy tu, bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật trong Khu kinh tế Nhơn Hội nên cần ưu tiên khắc phục, sửa chữa các hạng mục mang tính cấp thiết. Riêng vỉa hè lát xi măng và bó vỉa khu vực lên xuống nhà dân bị bong tróc, gây nham nhở mất thẩm mỹ, UBND tỉnh giao UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo UBND xã Nhơn Hội vận động các hộ dân tự sửa chữa để phục vụ cho hộ gia đình mình. Khi có điều kiện thuận lợi về nguồn kinh phí, UBND tỉnh chỉ đạo nâng cấp bó vỉa, lát gạch vỉa hè nhằm tăng mỹ quan tại Khu tái định cư Nhơn Phước.

IV. LĨNH VỰC QUY HOẠCH, XÂY DỰNG

- Cử tri huyện An Lão kiến nghị: UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí cho huyện xây dựng khu quy hoạch du lịch sinh thái để huyện phát triển du lịch tại thôn 1, xã An Toàn và Thác Đá ghe, xã An Hưng. Đồng thời, quan tâm có cơ chế riêng về xây dựng hạ tầng cho huyện miền núi và các xã đã lên đô thị loại V (có cơ chế xây dựng hạ tầng) vì hiện nay nhiều tiêu chí xã về đích nông thôn mới chưa theo kịp giai đoạn II.

Trả lời:

- Đối với việc quy hoạch Khu du lịch sinh thái tại thôn 1, xã An toàn và Thác Đá Ghe, xã Nhơn Hưng: UBND tỉnh giao Sở Du lịch rà soát sự phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; theo đó, tham mưu rõ các tính chất, chức năng, các sản phẩm du lịch có liên quan, bổ sung vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành. Trên cơ sở đó, để có cơ sở chỉ đạo Sở Xây dựng hướng dẫn UBND huyện các công tác liên quan đến việc tổ chức lập quy hoạch xây dựng khu chức năng và hỗ trợ kinh phí thực hiện theo quy định.

- Đối với việc đề nghị cơ chế riêng về xây dựng hạ tầng cho huyện, xã miền núi: Hiện nay, Chính phủ đang hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; đồng thời đang dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình. Do vậy, sau khi chính sách của Trung ương được ban hành, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo cơ quan có liên quan tham mưu cơ chế, chính sách hỗ trợ theo quy định.

V. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

1. Cử tri TP Quy Nhơn kiến nghị: Các dự án du lịch trên địa bàn xã Nhơn Hải được tỉnh cấp phép đầu tư nhưng chậm triển khai xây dựng như: Dự án du lịch Dview-Resort (năm 2010) và Dự án du lịch Hòn khô (năm 2014). Đề nghị UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư sớm thi công xây dựng.

Trả lời:

a) Dự án điểm Du lịch Hòn Khô (giai đoạn 1):

Dự án Điểm du lịch Hòn Khô được UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty TNHH Thương mại Khoáng sản Tấn Phát triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng tại Văn bản số 1939/UBND-TH ngày 07/5/2015 và giới thiệu địa điểm tại Văn bản số 2515/UBND-KTN ngày 05/6/2015. Hiện nay, Công ty đã tạm dừng thi công và chỉ mới đầu tư xây dựng một số hạng mục cụ thể như sau: Miếu thờ và Tuyến đường dạo bộ bằng gỗ dọc sườn núi phía Tây, Khu nhà hàng (đã tháo dỡ do không đảm bảo an toàn cho du khách).

Dự án chậm so với tiến độ được ghi trong Quyết định chủ trương đầu tư. Theo ý kiến Chủ đầu tư do Dự án đầu tư tại vị trí đảo nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện và đang lập thủ tục điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 theo chủ trương của UBND tỉnh, đồng thời do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên đã làm ảnh hưởng đến tiến độ của Dự án. Hiện nay, Công ty TNHH Thương mại Khoáng sản

Tân Phát đang thực hiện thủ tục điều chỉnh Quy hoạch chi tiết, đồng thời triển khai các nội dung liên quan để đưa điện và nước ngọt ra khu vực Dự án, khẩn trương thỏa thuận địa điểm để triển khai đầu tư xây dựng 02 cầu tàu phục vụ du khách đến Dự án và phục vụ nhu cầu dân sinh của địa phương.

b) Dự án Khu Du lịch Dviews Resort:

Công ty CP Đầu tư Dviews được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 14/6/2011, thay đổi lần thứ nhất ngày 25/12/2015 để triển khai Dự án trên quy mô diện tích 24,78 ha, tổng vốn đăng ký đầu tư 1.191,3 tỷ đồng, tiến độ đầu tư xây dựng hoàn thành vào năm 2020. Hiện nay, Công ty chỉ mới đầu tư xây dựng một số hạng mục, gồm hoàn thành phần kết cấu hạng mục thi công nền đường dẫn vào Dự án và Cầu cạn chiều dài hơn 500m vào vị trí xây dựng Khách sạn chính; hoàn thành cơ bản 75% công tác phá đá tạo mặt bằng công trình tòa nhà dịch vụ và bãi đỗ xe; hoàn thành cửa hàng xăng dầu, sân bãi đậu xe và đã đưa vào phục vụ nhu cầu dân sinh tại khu vực

Nhìn chung, tiến độ đầu tư xây dựng Dự án rất chậm, riêng có những hạng mục công trình đã chậm đưa đất vào sử dụng. Qua nhiều lần làm việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, Nhà đầu tư cũng đã có những cam kết thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. Tuy nhiên, do phải thi công bằng phương pháp thủ công trong giai đoạn đầu và phải bảo tồn tối đa cảnh quan thiên nhiên theo yêu cầu của đối tác quản lý vận hành dự án, do đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình triển khai đầu tư dự án trên thực tế chưa đáp ứng được tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cũng như các nội dung cam kết đẩy nhanh tiến độ sau đó của Nhà đầu tư. Hiện nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tăng cường theo dõi, đôn đốc Công ty CP Đầu tư DViews khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến gia hạn tiến độ sử dụng đất theo quy định, đồng thời khẩn trương đẩy nhanh tiến độ đầu tư hoàn thành Dự án.

2. Cử tri huyện Tây Sơn, Hoài Ân kiến nghị: UBND tỉnh, các sở ngành liên quan xem xét phân cấp một số hạng mục mua sắm tập trung của các đơn vị hành chính, sự nghiệp cho huyện để tạo điều kiện thuận lợi, chủ động hơn trong việc mua sắm, sử dụng tài sản.

Trả lời:

Việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đã là một chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta trong thời gian qua, từ Trung ương đến địa phương. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018 tiếp tục quy định cụ thể về việc mua sắm tài sản theo phương thức tập trung.

Theo đó, hiện nay danh mục mua sắm tập trung của tỉnh và cơ quan, đơn vị được phân công làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung của tỉnh (gồm: Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo và Bệnh viện Đa khoa tỉnh) được UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh.

Danh mục máy móc, thiết bị văn phòng; trang thiết bị giáo dục; vật tư y tế, khí dùng trong y tế phục vụ hoạt động của các đơn vị hành chính, sự nghiệp khối huyện thuộc danh mục mua sắm tập trung của tỉnh được quy định tại Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh đều là những danh mục phổ biến, nhu cầu mua sắm trang bị hàng năm của các đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh phát sinh với khối lượng lớn. Việc mua sắm tập trung một số lượng lớn máy móc, thiết bị cho nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau trực tiếp sử dụng được thực hiện thông qua một đơn vị đầu mối để tổ chức đấu thầu rộng rãi, do đó sẽ lựa chọn được các nhà cung cấp tốt nhất, với chất lượng sản phẩm tối ưu, giá bán hợp lý, dịch vụ bảo hành bảo đảm. Nếu phân cấp cho các cơ quan, đơn vị tự thực hiện mua sắm riêng lẻ như kiến nghị của cử tri huyện Tây Sơn, Hoài Ân thì đồng nghĩa với việc sẽ không còn thực hiện mua sắm tập trung theo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật hiện hành của Nhà nước, mà quay lại hình thức mua sắm cũ như trước đây dẫn đến sự hạn chế về hình thức đấu thầu; khó kiểm soát tiêu chuẩn, định mức; không tiết kiệm được thời gian, chi phí, nhân lực cho từng cơ quan, đơn vị.

Kết quả việc thực hiện mua sắm tập trung 5 năm qua:

* Kết quả đạt được:

Qua 05 năm triển khai thực hiện cho thấy việc mua sắm tập trung của tỉnh đã được thực hiện nhiều kết quả nổi bật, cụ thể như sau:

- Kiểm soát được tình trạng mua sắm vượt tiêu chuẩn, định mức;
- Tiết kiệm được một khoản chi tiêu công đáng kể (từ ngày 01/7/2016 đến ngày 31/12/2020 đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 99,833 tỷ đồng);
- Tiết kiệm được thời gian, chi phí, nhân lực so với việc từng cơ quan, đơn vị phải tổ chức đấu thầu riêng lẻ;
- Năng lực của các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung của tỉnh ngày càng nâng cao, đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu của hình thức mua sắm tập trung và lộ trình đấu thầu qua mạng;
- Đấu thầu rộng rãi lựa chọn được các nhà cung cấp tốt nhất, với chất lượng sản phẩm tối ưu, giá bán hợp lý, dịch vụ bảo hành bảo đảm (theo kết quả tổng hợp báo cáo của các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố gửi về Sở Tài chính thì hầu hết các đơn vị đều báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo hành của nhà thầu trúng thầu đối với các máy móc, thiết bị do Sở Tài chính thực hiện mua sắm tập trung đảm bảo, đáp ứng theo yêu cầu; trong số 1.198 đơn vị chỉ có 02 đơn vị phản ánh công tác bảo trì định kỳ chưa được các nhà thầu chú trọng, Sở Tài chính cũng đã kịp thời liên hệ nhắc nhở các nhà thầu, đồng thời có văn bản chấn chỉnh các nhà thầu trúng thầu rà soát, có kế hoạch bảo trì định kỳ; qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác mua sắm tập trung ngày càng tốt hơn trong thời gian đến);
- Bảo đảm tính công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát của Thanh tra, Kiểm toán.

* Tồn tại, hạn chế:

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, việc mua sắm tập trung vẫn còn một

số tồn tại, hạn chế gây khó khăn trong việc tổng hợp, tổ chức đấu thầu để cung cấp hàng hóa kịp thời cho các cơ quan, đơn vị; cụ thể:

- Thời gian gửi đăng ký mua sắm tập trung kéo dài đến cuối năm;
- Các cơ quan, đơn vị chưa thực sự phối hợp tích cực với Sở Tài chính.

Mặc dù vẫn còn tồn tại, hạn chế nêu trên nhưng trong những năm qua, cơ quan chủ trì thực hiện đã cố gắng rất nhiều để lựa chọn được nhà thầu đáp ứng đầy đủ yêu cầu về năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật và có giá chào thấp nhất để thực hiện gói thầu mua sắm tập trung trong thời gian sớm nhất có thể. Qua công tác đấu thầu mua sắm tập trung, đã lựa chọn được các nhà thầu có đầy đủ năng lực, uy tín để giao thực hiện cung cấp hàng hóa đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật theo dự toán mua sắm do các đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản lập, phê duyệt.

Hiện nay, việc mua sắm tập trung của tỉnh sẽ được tiếp tục triển khai thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ, Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh và các quy định của pháp luật có liên quan.

3. Cử tri xã Canh Liên, huyện Vân Canh kiến nghị: UBND tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng mới trụ sở làm việc của UBND xã Canh Liên, xây dựng từ trước những năm 1990 hiện nay đã hư hỏng xuống cấp, nhiều hạng mục không đảm bảo phục vụ cho hoạt động, làm việc của xã.

Trả lời:

Hiện nay, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 27/07/2021 phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở đó UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, Tỉnh chỉ hỗ trợ các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025. Mặt khác, tại khoản 2 Điều 5 Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021, ngân sách tỉnh chỉ xem xét, hỗ trợ đối với các dự án có tính cấp bách, quan trọng trong danh mục được HĐND tỉnh thông qua; các dự án do thiên tai, dịch bệnh, nhu cầu cấp thiết phát sinh chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn do HĐND tỉnh thông qua. Do đó, UBND tỉnh giao UBND huyện Vân Canh sử dụng nguồn lực của địa phương để bố trí đầu tư xây mới trụ sở làm việc UBND xã Canh Liên.

4. Cử tri huyện An Lão kiến nghị:

- UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cho huyện An Lão xây dựng 02 nhà máy băm dăm ở 02 khu công nghiệp Gò Bùì và khu công nghiệp Cây Duối để tiêu thụ cây keo và chế biến gỗ phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho nhân dân có công ăn việc làm ổn định.

Trả lời:

Ngày 31/10/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3240/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp chế biến (CNCB) dăm gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 nhằm khai thác và sử dụng có

hiệu quả tiềm năng đất đai hiện có, tận dụng những lợi thế của từng địa phương để phát triển vùng nguyên liệu theo hướng tập trung, thâm canh, gắn hiệu quả kinh tế với phát triển bền vững, đảm bảo cung cấp đủ nguyên liệu cho nhà máy chế biến dăm gỗ được quy hoạch, hoạt động ổn định, có hiệu quả. Sắp xếp lại ngành công nghiệp chế biến dăm gỗ trên cơ sở cân đối nguồn nguyên liệu, dạng hóa sản phẩm gỗ rừng trồng để sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn nguyên liệu. Định hướng phát triển sản xuất ván nhân tạo phục vụ sản xuất đồ gỗ xuất khẩu và tiêu dùng nội địa, trong đó ưu tiên, khuyến khích phát triển sản xuất sản phẩm gỗ ghép thanh, MDF, ván dán chất lượng cao. Tuy nhiên, đến nay, Quy hoạch nêu trên đã bị bãi bỏ theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch năm 2017.

Nhằm phát triển ngành CNCB gỗ tỉnh Bình Định theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; xây dựng thương hiệu “Đồ gỗ Bình Định”, ngày 31/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 5025/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Phát triển ngành CNCB gỗ tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035; theo đó, CNCB dăm gỗ được hạn chế phát triển. Việc kiến nghị của cử tri nêu trên, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì rà soát, báo cáo đề xuất cụ thể để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

- Hiện nay, UBND tỉnh ủy quyền, phân cấp cho Chủ tịch UBND huyện được phê duyệt các dự án đầu tư có tổng mức đầu tư từ 12 tỷ đồng trở xuống; riêng dự án thuộc nguồn vốn chương trình giảm nghèo theo Nghị quyết 30a, chương trình 134, 135 có tổng mức đầu tư từ 5 tỷ trở xuống (theo Quyết định 06/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh). Đề nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt dự án cho địa phương chủ động thực hiện dự án; đồng thời, xem xét giao cho UBND huyện được thẩm định, phê duyệt danh mục các dự án đầu tư vì hiện nay sau khi UBND tỉnh có quyết định phân bổ vốn cho huyện, UBND huyện phải làm văn bản đăng ký danh mục các dự án đầu tư để các sở, ngành thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt, như vậy làm cho việc triển khai thực hiện và giải ngân các nguồn vốn bị chậm tiến độ.

Trả lời:

Việc phân cấp cho Chủ tịch UBND huyện được phê duyệt các dự án đầu tư có tổng mức đầu tư từ 12 tỷ đồng trở xuống cũng như các dự án thuộc nguồn vốn chương trình giảm nghèo theo Nghị quyết 30a, chương trình 134, 135 có tổng mức đầu tư từ 5 tỷ trở xuống (theo Quyết định 06/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh) với mục tiêu là không để tình trạng đầu tư dàn trải gây lãng phí nguồn lực và phát sinh nợ đọng XDCB. Do đó, các địa phương thực hiện đúng theo quy định hiện hành, sắp xếp danh mục dự án theo thứ tự ưu tiên, đúng đối tượng, để rút ngắn thời gian rà soát, trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Hiện nay, riêng Chương trình 135 tỉnh phân bổ Kế hoạch về cho huyện theo tiêu chí, UBND huyện chủ động phân bổ danh mục và thỏa thuận với Ban Dân tộc tỉnh và quyết định, tạo điều kiện cho địa phương chủ động thực hiện và đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

- Tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí cho huyện để quy hoạch Khu Dân cư cho những địa bàn bị sạt lở trên địa bàn huyện.

Trả lời:

Nội dung kiến nghị cử tri, UBND tỉnh giao UBND huyện An Lão rà soát nhu cầu kinh phí và chủ động phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét hỗ trợ theo quy định.

VI. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

1. Về quản lý, sử dụng đất và tài nguyên

a. Cử tri xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn kiến nghị:

- Hiện nay một số trường hợp phân chia tài sản thừa kế về nhà, đất ở của công dân không đảm bảo các yêu cầu, điều kiện về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên gây khó khăn cho công dân trong việc làm hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng thống nhất trong quá trình xử lý để đảm bảo hiệu lực và quyền lợi của công dân.

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013 quy định về thời điểm thực hiện các quyền của người sử dụng đất đối với trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận). Đồng thời, theo quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 thì Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự. Do đó, người sử dụng đất do nhận thừa kế phải thực hiện các thủ tục phân chia di sản thừa kế theo quy định để được xem xét, cấp Giấy chứng nhận.

Trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định đối với thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận, đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận theo quy định thì người nhận thừa kế thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định đối với thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận thì người nhận thừa kế thực hiện thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do thừa kế.

Việc thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu hoặc đăng ký biến động quyền sử dụng đất do thừa kế trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Quy định về trình tự thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất và trách nhiệm phối hợp thực hiện trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh ban hành theo Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021.

Theo đó, Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 và Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh đã quy định cụ thể, thống nhất về trình tự, trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền tham gia thực hiện thủ tục nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.

b. Cử tri huyện Tây Sơn kiến nghị:

- Công ty TNHH nguyên liệu giấy Hồng Hải xin thuê đất để xây dựng nhà

máy sản xuất tại Cụm công nghiệp Cầu 16, xã Tây Thuận nhưng đến nay không thực hiện dự án và chưa chi trả tiền đền bù cho các hộ dân bị thiệt hại hoa màu do ngừng sản xuất. Đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân bị thiệt hại do ngừng sản xuất từ nguồn kinh phí ký quỹ thực hiện dự án của Công ty.

Trả lời:

Cụm công nghiệp Cầu 16 được UBND tỉnh quyết định thành lập và do UBND huyện Tây Sơn quản lý. UBND huyện Tây Sơn giao Ban QLDA huyện làm chủ đầu tư. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, kêu gọi đầu tư do UBND huyện Tây Sơn tổ chức thực hiện. Thời gian qua, mặc dù chưa đầu tư hạ tầng, nhưng có một số doanh nghiệp huyện kêu gọi đầu tư, trong đó có Công ty TNHH Hồng Hải.

Năm 2016, Công ty TNHH Hồng Hải đăng ký đầu tư tại Cụm công nghiệp Cầu 16. Công tác bồi thường, GPMB dự án Nhà máy nguyên liệu giấy của Công ty TNHH Hồng Hải được UBND huyện triển khai từ năm 2017. Theo đó, phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng đã được UBND huyện phê duyệt trong năm 2018 và thực hiện thông báo, niêm yết, công khai tại nơi có đất thu hồi. Nguồn kinh phí chi trả sử dụng từ nguồn vốn ứng trước của nhà đầu tư. Tuy nhiên, Công ty TNHH Hồng Hải không phối hợp với địa phương trong việc ứng kinh phí để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân theo phương án được duyệt, mà nay đầu tư vào Cụm công nghiệp Nhơn Hòa. Do đó, UBND tỉnh giao UBND huyện Tây Sơn chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát quá trình triển khai dự án của Công ty TNHH Hồng Hải; trường hợp Công ty không triển khai dự án theo tiến độ cam kết mà không có lý do chính đáng hoặc vi phạm pháp luật về đầu tư thì tham mưu, đề xuất thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư để kêu gọi nhà đầu tư khác và xử lý tiền ký quỹ đầu tư theo quy định.

- UBND tỉnh xem xét rút ngắn thời gian lập các hồ sơ để được cấp phép khai thác khoáng sản đối với đất san lấp, đất sét,... nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ hoạt động xây dựng và sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn.

Trả lời:

Theo quy định Khoản 1 Điều 64 Luật Khoáng sản thì đất sét, đất san lấp là một loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Do đó, phải được quản lý và cấp phép theo Luật Khoáng sản và các quy định khác liên quan, việc cấp phép trong trường hợp này thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Đối với mỏ khoáng sản phục vụ các công trình hạ tầng có vốn ngân sách Nhà nước thuộc tiêu chí khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản và cấp trực tiếp cho nhà thầu thi công trên cơ sở thời gian và khối lượng thi công công trình.

Ngày 30/6/2021, UBND tỉnh có Văn bản số 110/TB-UBND thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long tại cuộc họp nghe báo cáo công tác cấp phép khai thác mỏ đất phục vụ các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, qua đó UBND tỉnh chỉ đạo các ngành và chủ đầu tư thực hiện các giải pháp đồng bộ, đẩy nhanh giải quyết hồ sơ mỏ đất, đã phân công trách nhiệm của các sở, ngành, chính quyền địa phương, đặc biệt là trách nhiệm của các chủ đầu tư trong việc chuẩn bị mỏ

đất và trách nhiệm của các nhà thầu thi công. Do đó, UBND tỉnh giao UBND huyện Tây Sơn chỉ đạo BQL DA huyện (hoặc UBND các xã) khi lập Dự án đầu tư xây dựng công trình cần phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan để khảo sát mỏ đất và lồng ghép nội dung cấp phép mỏ vật liệu vào dự án chính, thực hiện bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khu vực mỏ đất, lập hồ sơ môi trường (lập chung cho dự án chính và mỏ đất), chủ động xây dựng đường công vụ để vận chuyển đất phục vụ thi công dự án. Khi có kết quả trúng thầu, nhà thầu chỉ lập hồ sơ xin cấp phép khai thác khoáng sản theo thời gian và khối lượng thi công công trình.

Đối với các mỏ khoáng sản không phục vụ công trình có vốn nhà nước, việc cấp phép khai thác khoáng sản phải thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Sau khi trúng đấu giá, doanh nghiệp phải thực hiện theo 4 bộ thủ tục (cấp phép thăm dò khoáng sản; phê duyệt trữ lượng khoáng sản; lập hồ sơ môi trường; lập dự án đầu tư và hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản). Mỗi thủ tục có các bước khác nhau và thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản được thực hiện ở giai đoạn cuối cùng. Ngoài ra, để khai thác được thì khu mỏ phải được chuyển đổi đất rừng; bồi thường, giải phóng mặt bằng và lập hồ sơ thuê đất mới đủ điều kiện khai thác.

Hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản được lập theo Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản. Biểu mẫu được lập theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ thủ tục hành chính được lập theo Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT ngày 18/10/2017 và Quyết định số 3086/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2882/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trên lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường. Từ ngày 01/4/2019, tất cả hồ sơ đều tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, không có hồ sơ trễ hạn.

Qua đó cho thấy, việc cấp phép khai thác khoáng sản trải qua nhiều bước thủ tục theo quy định của pháp luật, mất nhiều thời gian. Trong đó, từ khi trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đến khi được cấp phép khai thác còn chậm, nguyên nhân chính do Doanh nghiệp khó khăn trong việc bồi thường tài sản trên đất, giải phóng mặt bằng với người đang sử dụng đất (nhà nước không thu hồi đất), xong nội dung này đảm bảo tính khả thi doanh nghiệp mới hoàn tất các thủ tục tiếp theo. Ngoài ra, Doanh nghiệp phải lập hồ sơ môi trường trong khai thác khoáng sản, trong đó có nội dung tham vấn cộng đồng nơi có mỏ theo Luật Bảo vệ môi trường; thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp, phải được thông qua tại kỳ họp HĐND tỉnh và UBND tỉnh quyết định cho phép chuyển đổi theo quy định của Luật Lâm nghiệp. Đối với thủ tục thuê đất phải có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, lập danh mục công trình, dự án sử dụng đất hàng năm của cấp huyện (do UBND huyện đề xuất), được HĐND tỉnh thông qua và UBND tỉnh quyết định cho thuê đất khai thác khoáng sản.

c. Cử tri huyện Vĩnh Thạnh kiến nghị: UBND tỉnh quan tâm bố trí kinh phí đo đạc, giải thửa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nương rẫy cho hộ dân xã Vĩnh Sơn.

Trả lời:

Ngày 03/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai, trong đó “Yêu cầu các địa phương bố trí đủ kinh phí từ ngân sách địa phương cho thực hiện các nội dung nhiệm vụ quản lý đất đai ở địa phương; bảo đảm dành tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm cho việc đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ”. Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 479/UBND-TH ngày 26/01/2018, trong đó chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm cho công tác quản lý tài nguyên và môi trường.

Đối với các huyện miền núi, do điều kiện thu ngân sách khó khăn, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 1305/STNMT-CCQLĐĐ ngày 14/6/2021, trong đó đề nghị UBND các huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh và An Lão chỉ đạo thuê các đơn vị, tổ chức được phép hành nghề đo đạc bản đồ để khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật-dự toán đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Kết quả gửi Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài chính để tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật và dự toán kinh phí theo quy định để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ kinh phí cho địa phương.

d. Cử tri huyện Phù Cát kiến nghị: Hiện nay các doanh nghiệp đang được tỉnh cấp phép khai thác đất, đá trên địa bàn xã Cát Tường và Cát Nhơn thuộc đối tượng nộp thuế ở tỉnh. Do đó, đề nghị cấp có thẩm quyền trích một phần thuế của các doanh nghiệp hỗ trợ cho địa phương để thực hiện việc sửa chữa, đầu tư cơ sở hạ tầng. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh kiểm tra, yêu cầu các doanh nghiệp khắc phục tình trạng sa bồi thủy phá và hỗ trợ sửa chữa, đầu tư nâng cấp các đoạn đường bị hư hỏng do quá trình khai thác, vận chuyển gây ra.

Trả lời:

Theo quy định, các doanh nghiệp khai thác khoáng sản phải thực hiện nộp các nghĩa vụ cho ngân sách Nhà nước như nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền thuê đất,... thông qua cơ quan thuế. Việc phân bổ cho địa phương từ nguồn thu ngân sách Nhà nước thực hiện theo quy định Luật Ngân sách nhà nước. Do đó việc kiến nghị “trích một phần thuế của các doanh nghiệp hỗ trợ cho địa phương để thực hiện việc sửa chữa, đầu tư cơ sở hạ tầng”, UBND huyện Phù Cát chủ động phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo quy định.

Ngoài các nghĩa vụ trên, tại Khoản 2, Điều 5 Luật Khoáng sản quy định doanh nghiệp khai thác khoáng sản có trách nhiệm: “Hỗ trợ chi phí đầu tư nâng cấp, duy tu, xây dựng hạ tầng kỹ thuật sử dụng trong khai thác khoáng sản và xây dựng công trình phúc lợi cho địa phương nơi có khoáng sản được khai thác theo quy định của pháp luật; Kết hợp khai thác với xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ, phục hồi môi trường theo dự án đầu tư khai thác khoáng sản; nếu gây thiệt hại đến hạ tầng kỹ thuật, công

trình, tài sản khác thì tùy theo mức độ thiệt hại phải có trách nhiệm sửa chữa, duy tu, xây dựng mới hoặc bồi thường theo quy định của pháp luật”.

Cụ thể hóa nội dung này, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4724/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 quy định mức đóng góp kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Đối với nội dung này, các doanh nghiệp khai thác khoáng sản kê khai, nộp cho UBND cấp huyện (không thuộc ngân sách nhà nước) để đầu tư nâng cấp, duy tu, xây dựng hạ tầng kỹ thuật sử dụng trong khai thác khoáng sản và xây dựng công trình phúc lợi cho địa phương nơi có khoáng sản được khai thác. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 2923/STNMT-TNKS ngày 26/12/2019 hướng dẫn UBND cấp huyện triển khai thực hiện Quyết định số 4724/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh. Do đó, UBND tỉnh giao UBND huyện Phù Cát nghiên cứu áp dụng quy định tại Quyết định số 4724/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh để bố trí ngân sách, nguồn vốn đầu tư nâng cấp, sửa chữa cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã Cát Tường và Cát Nhơn.

Đối với việc kiểm tra, yêu cầu các doanh nghiệp khắc phục tình trạng sa bồi thủy phá, hư hỏng do quá trình khai thác, vận chuyển gây ra: Trong thời gian qua, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên phối hợp với các ngành và địa phương kiểm tra, chấn chỉnh các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, trường hợp nào để xảy ra ngoài xử lý theo quy định về môi trường, doanh nghiệp phải bồi thường thiệt hại theo quy định.

đ. Cử tri xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước kiến nghị: Thực hiện Dự án đường Quốc lộ 19 mới đoạn qua địa bàn xã Phước Nghĩa, Ban GPMB tỉnh đã tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng lại một số công trình công cộng như: Trường Tiểu học, Trường Mầm non, Nhà văn hoá thôn Huỳnh Mai, GPMB bố trí tái định cư..., nhưng đến nay vẫn chưa bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng theo quy định. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở, ngành chức năng rà soát, kiểm tra và thực hiện công tác bàn giao số hạng mục công trình trên để địa phương thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đất đai theo đúng quy định. Mặt khác, một số lô đất phục vụ khu tái định cư dưới cầu 20 đã được GPMB, phân lô chi tiết nhưng không bố trí tái định cư (vì khu tái định cư tập trung đã giao và bố trí tái định cư xong). Do đó, đề nghị UBND tỉnh giao lại quỹ đất trên cho địa phương quản lý và sử dụng theo quy định.

Trả lời:

a) Để phục vụ công tác bồi thường, GPMB dự án Tuyến QL19 mới đoạn qua địa bàn địa bàn xã Phước Nghĩa, trước đây (năm 2014) Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh đã thực hiện Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công trình: Các khu tái định cư phân tán tại xã Phước Thuận và Phước Nghĩa và đã được UBND huyện Tuy Phước phê duyệt thiết kế quy hoạch tại các Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 02/4/2014; phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tại Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 19/6/2014. Riêng tại xã Phước Nghĩa, bao gồm: Điểm tái định cư tại xã Phước Nghĩa (thôn Huỳnh Mai) và 03 Điểm TĐC phân tán nằm dọc theo trục đường tỉnh lộ ĐT.640 thuộc xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước. Trong đó, đã triển khai đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật Điểm tái định cư tại xã Phước Nghĩa (thôn Huỳnh Mai) có

tổng diện tích là: 19.719m², còn lại các Điểm TĐC phân tán khác đã hoàn thành công tác GPMB nhưng chưa đầu tư xây dựng.

b) Đối với ý kiến của cử tri nêu trên:

- Về đề nghị giao quỹ đất Khu tái định cư dưới cầu 20 đã được GPMB, phân lô chi tiết... cho địa phương quản lý và sử dụng:

Quỹ đất này gồm có 03 Điểm TĐC phân tán nằm dọc theo trục đường tỉnh lộ ĐT.640 thuộc xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước (UBND huyện Tuy Phước phê duyệt tại Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 19/6/2014), đã thực hiện xong công tác bồi thường, GPMB, nhưng không đầu tư xây dựng các hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Cụ thể:

+ Điểm số 1: Quy hoạch 06 lô đất ở, với diện tích 663,8m². Quỹ đất này đã thực hiện giao đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Tuyến QL 19 mới.

+ Điểm số 2: Quy hoạch 04 lô đất ở, với diện tích 694,4m².

+ Điểm số 3: Quy hoạch 07 lô đất ở, với diện tích 946,2m².

* Đối với các quỹ đất TĐC tại điểm số 2 và số 3 nêu trên, UBND tỉnh giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh làm việc với UBND huyện Tuy Phước đề xuất việc bàn giao quỹ đất tại Điểm số 2 và Điểm số 3 nêu trên cho địa phương quản lý và sử dụng, theo như kiến nghị cử cử tri.

- Về kiến nghị liên quan đến một số công trình công cộng như: Trường Tiểu học, Trường Mầm non, Nhà văn hoá thôn Huỳnh Mai, đã GPMB bố trí tái định cư..., nhưng đến nay vẫn chưa bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng theo quy định. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở, ngành chức năng rà soát, kiểm tra và thực hiện công tác bàn giao số hạng mục công trình trên để địa phương thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đất đai theo đúng quy định:

Các công trình công cộng như Trường Tiểu học, Trường Mầm non, Nhà văn hóa thôn Huỳnh Mai theo kiến nghị của cử tri, thuộc quỹ đất công trình công cộng tại Điểm tái định cư tại xã Phước Nghĩa có tổng diện tích là: 19.719m² (theo Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch của UBND huyện Tuy Phước). Điểm tái định cư này, Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh đầu tư xây dựng các hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Còn các công trình như: Trường Tiểu học, Trường Mầm non, Nhà văn hóa thôn Huỳnh Mai, do Ban Quản lý dự án ĐT và XD huyện Tuy Phước thực hiện đầu tư xây dựng và đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2014.

* Đối với kiến nghị của cử tri xã Phước Nghĩa liên quan đến công tác bàn giao các công trình công cộng như Trường Tiểu học, Trường Mầm non, Nhà văn hóa thôn Huỳnh Mai, UBND tỉnh giao UBND huyện Tuy Phước chỉ đạo Ban Quản lý dự án ĐT và XD huyện Tuy Phước phối hợp các Ban, ngành của huyện thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

e. Cử tri huyện Vân Canh kiến nghị: Hiện nay, UBND tỉnh đã phê duyệt đề cương, nhiệm vụ xây dựng phương án khoanh vùng lưu vực phòng hộ để bảo vệ công trình cấp nước sinh hoạt suối Phương (Quyết định 2134/QĐ-UBND ngày 27/5/2021); tuy nhiên, kinh phí đền bù cho người dân để thu hồi đất thực hiện công trình nêu trên rất khó khăn. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí kinh phí cho

huyện hàng năm để huyện thực hiện công tác đền bù cho người dân nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Trả lời:

Ngày 27/5/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2134/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương nhiệm vụ xây dựng Phương án khoanh vùng lưu vực phòng hộ để bảo vệ công trình cấp nước sinh hoạt Suối Phướng, huyện Vân Canh. Theo đó, giao UBND huyện Vân Canh làm chủ đầu tư và thực hiện công trình này từ năm 2021 – năm 2025 với các nhiệm vụ: Đánh giá về địa hình; điều kiện khí hậu, thủy văn; đặc điểm về đất đai; điều tra, đánh giá về hiện trạng các loại rừng; tài nguyên thực vật rừng; đánh giá về hiện trạng quản lý sử dụng rừng; điều tra, đánh giá thực trạng về kết cấu hạ tầng nhất là giao thông; dân số, dân tộc và lao động; tình hình sản xuất, tiêu thụ và thị trường lâm sản; xác định các mục tiêu thành lập khu rừng phòng hộ đáp ứng tiêu chí rừng phòng hộ bền vững; đề xuất và lập kế hoạch hoạt động của các chương trình, dự án; nhu cầu vốn, nguồn vốn; các giải pháp và tổ chức thực hiện.

Hiện tại, UBND huyện Vân Canh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành thực hiện kiểm kê, thống kê hiện trạng đất rừng, kết cấu hạ tầng giao thông,... để trình cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch để tiến hành thực hiện các bước tiếp theo của dự án công trình này.

Do đó, UBND tỉnh giao UBND huyện Vân Canh chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát các nội dung công việc đã thực hiện và trả lời kiến nghị cử tri được rõ.

f. Cử tri các huyện, TX, TP kiến nghị

- Tại Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh quy định: “Diện tích tối thiểu của một thửa đất nông nghiệp sau khi tách thửa là 300m²; Diện tích đất nông nghiệp và đất vườn ao trong cùng thửa đất có nhà ở nằm trong khu dân cư phù hợp quy hoạch, tách thửa để chuyển mục đích sử dụng sang đất ở tối thiểu là 40m²”. Theo quy định này, trường hợp thửa đất có vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở hợp pháp mà có diện tích 300m² đất ở, 500m² đất vườn thì không được tách thành 02 thửa (mỗi thửa 150m² đất ở, 250m² đất vườn), mà bắt buộc người sử dụng đất phải chuyển hết 500m² đất vườn sang đất ở mới được tách thành 02 thửa, trong khi người sử dụng đất không có nhu cầu hoặc họ không có khả năng nộp tiền chuyển mục đích tất cả diện tích đất vườn. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Trả lời:

Thực hiện quy định tại Điều 143 và Điều 144 Luật Đất đai 2013 về việc giao UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đã ban hành quy định diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014.

Sau đó, đến năm 2015, để tháo gỡ vướng mắc trong việc bố trí tái định cư khi thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 về điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014.

Theo Điều 3, Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND

tính quy định: “Diện tích tối thiểu của một thửa đất ở sau khi tách thửa là 40m². Diện tích tối thiểu của một thửa đất nông nghiệp sau khi tách thửa là 300m². Diện tích đất nông nghiệp và đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nằm trong khu dân cư phù hợp với quy hoạch, tách thửa để chuyển mục đích sử dụng sang đất ở tối thiểu là 40m²”.

Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất mới có một phần diện tích là đất ở và một phần diện tích là đất nông nghiệp hoặc có một phần diện tích là đất ở và một phần diện tích là đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở hoặc có một phần diện tích là đất nông nghiệp và một phần diện tích là đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở, nằm trong khu dân cư phù hợp với quy hoạch, đồng thời với việc xin chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp, đất vườn, ao sang đất ở, nếu tổng diện tích xin tách thửa bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa đất ở theo quy định thì được cho tách thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho từng thửa mới theo quy định.

Vừa qua, ngày 18/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 148/2020/NĐ-CP quy định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai. Theo đó, tại khoản 23, Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP quy định: UBND cấp tỉnh căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng và điều kiện cụ thể tại địa phương để quy định cụ thể điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất. Ngày 11/6/2021, UBND tỉnh có Văn bản số 3385/UBND-KT đồng ý giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện. Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo thành lập Tổ công tác liên ngành soạn thảo quy định nêu trên. Trong quá trình thực hiện, sẽ xem xét ban hành quy định về điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Văn bản số 922/UBND-KT ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh quy định: “Chỉ thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao của hộ gia đình, cá nhân trong cùng thửa đất có nhà ở hợp pháp sang đất ở cho hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại địa phương và thực sự có nhu cầu về chỗ ở, ...”. Theo quy định này, trường hợp người được phép nhận chuyển nhượng sử dụng đất vườn, ao trong cùng thửa đất có hộ khẩu thường trú ở địa phương khác nếu muốn chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao đó thì họ phải chuyển hộ khẩu; quy định này gây rất nhiều khó khăn cho hộ gia đình, cá nhân khi họ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất. Đề nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

Trả lời:

Vấn đề này, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 922/UBND-KT ngày 20/02/2020 về việc nghiêm túc thực hiện các quy định về chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở, trong đó có chỉ đạo:

Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, rà soát việc chuyển mục đích sử dụng nông nghiệp sang đất ở trên địa bàn đảm bảo chặt chẽ, tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, trong đó lưu ý một số nội dung sau:

- Chỉ thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao của hộ gia đình, cá nhân trong cùng thửa đất có nhà ở hợp pháp sang đất ở cho hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại địa phương và thực sự có nhu cầu về chỗ ở (phải phù hợp với quy hoạch khu dân cư và có trong Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được xét duyệt).

- Đối với đất nông nghiệp còn lại (thửa đất không có nhà ở), đất phi nông nghiệp (không phải đất ở) thì phải đưa vào “dự án đầu tư xây dựng, chỉnh trang khu dân cư” trình cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất và giao đất để có cơ sở triển khai thực hiện việc giao đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

Nội dung UBND tỉnh chỉ đạo nêu trên là để tránh đầu cơ đất đai, mua bán chuyển nhượng trái phép, làm mất an ninh trật tự tại địa phương.

2. Về môi trường

a. Cử tri TP Quy Nhơn kiến nghị:

- Công ty TNHH năng lượng Tín Nhân (trong Khu công nghiệp Phú Tài, phường Trần Quang Diệu) sản xuất viên nén gây tiếng ồn và ô nhiễm đến mức báo động. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý.

Trả lời:

Công ty TNHH Năng lượng sinh học Tín Nhân tại KCN Phú Tài, trước đây cử tri cũng đã nhiều lần phản ánh tình trạng ô nhiễm bụi, ồn phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án và Ban Quản lý Khu kinh tế cũng đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra liên ngành để nhắc nhở, chấn chỉnh, kết hợp xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu Công ty lắp đặt, thực hiện đầy đủ các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo đúng cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. Theo đó, Công ty đã cơ bản khắc phục theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, đã xây dựng các công trình xử lý môi trường xong và đang vận hành thử nghiệm để nghiệm thu đi vào vận hành chính thức.

Đến nay, cử tri TP Quy Nhơn lại tiếp tục kiến nghị việc Công ty Tín Nhân gây ô nhiễm bụi và ồn, sau khi kiểm tra rà soát quy trình hoạt động sản xuất của Công ty và theo báo cáo của doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, việc thu mua nguyên liệu và xuất bán sản phẩm viên nén của Công ty gặp nhiều khó khăn, nên từ thời điểm 15/6/2021 đến nay, Công ty buộc phải sắp xếp lại kế hoạch sản xuất, cắt giảm lao động, đôi giờ làm của công nhân nên khi có đủ nguyên liệu đầu vào, đôi lúc Công ty tổ chức hoạt động sản xuất vào ban đêm; đồng thời, do điều kiện thời tiết mùa này hanh khô, thường xuyên có gió lớn trong khi vị trí nhà máy lại gần khu dân cư (cách hộ dân gần nhất khoảng 50m về phía Bắc và 10m về phía Đông) dẫn đến tình trạng một phần bụi dăm gỗ từ mặt bằng sân bãi theo gió cuốn ra ngoài bay qua khu dân cư. Đây xác định là nguyên nhân chính dẫn đến phát sinh tiếng ồn và bụi để cử tri tiếp tục phản ánh, nên Ban Quản lý Khu kinh tế đã yêu cầu Công ty trong thời gian này song song với nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, phải nghiêm túc duy trì, vận hành đầy đủ các hạng mục công trình xử lý chất thải tại dự án; tuyệt đối không được tổ chức vận hành các công đoạn phát sinh tiếng ồn (như công đoạn băm, nghiền...) vào ban đêm và thường xuyên thực hiện quét dọn bụi gỗ rơi vãi trên mặt bằng, kể cả trên các

mái nhà xưởng, không để tồn đọng dễ làm phát sinh bụi cuốn gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân sống tại khu vực lân cận nhà máy.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp tục tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của Công ty, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, yêu cầu Công ty khắc phục khi có sự cố xảy ra nhằm hạn chế thấp nhất mức độ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh từ quá trình hoạt động sản xuất của nhà máy.

- Tập đoàn Hưng Thịnh đang xây dựng dự án trên địa bàn phường Nguyễn Văn Cừ, gây tiếng ồn làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Cử tri phường Nguyễn Văn Cừ đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra và yêu cầu đơn vị thi công phải có biện pháp, xử lý.

Trả lời:

Thời gian qua, trên địa bàn phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn có nhiều dự án xây dựng các tòa nhà cao tầng, trong đó có 02 dự án tòa nhà Khu căn hộ khách sạn Quy Nhơn Melody của Công ty Cổ phần địa ốc Kim Cúc và Công ty Cổ phần địa ốc BMC, do Công ty Cổ phần Hưng Thịnh làm tổng thầu xây dựng, triển khai tại đường Chương Dương và Nguyễn Trung Tín.

Theo phản ánh của cử tri thành phố Quy Nhơn về tình trạng các dự án nêu trên gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân, ngày 24/7/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra tại hiện trường, làm việc với chủ đầu tư và một số hộ dân xung quanh 02 dự án. Qua kết quả kiểm tra cho thấy, trong quá trình triển khai dự án, do áp lực về tiến độ nên một số thời điểm đơn vị xây dựng thi công đến 11 giờ tối nên đã gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân lân cận đúng như phản ánh của cử tri thành phố Quy Nhơn.

Từ kết quả kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công công trình phải tuân thủ thực hiện đúng quy định về thời gian thi công trong ngày, thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm thiểu tiếng ồn trong quá trình thi công xây dựng theo đúng nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn tiếp tục theo dõi công tác khắc phục của chủ đầu tư, kịp thời có phương án xử lý nghiêm vi phạm về tiếng ồn theo quy định, không để cử tri địa phương bức xúc kiến nghị.

b. Cử tri huyện Vân Canh kiến nghị: UBND tỉnh đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải tập trung của huyện Vân Canh để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường tại địa phương và đảm bảo vấn đề xử lý môi trường ở nông thôn.

Trả lời:

Thời gian qua, công tác thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn huyện Vân Canh gặp một số khó khăn. Do hạn chế về phương tiện vận chuyển nên rác thải chủ yếu được thu gom trên địa bàn các xã Canh Hiên, Canh Vinh và thị trấn Vân Canh, chưa triển khai trên địa bàn các xã còn lại. Đồng thời, trên địa bàn huyện chưa xây dựng bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh; rác thải sau khi thu gom được vận chuyển về xử lý tại

bãi rác tạm ở hồ Suối Đuốc. Do đó, kiến nghị của cử tri huyện Vân Canh đối với việc đầu tư xây dựng khu xử lý rác của huyện để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường tại địa phương là phù hợp.

Để giải quyết vấn đề nêu trên, thời gian qua, UBND tỉnh đã phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án Bãi chôn lấp rác thải của huyện Vân Canh tại xã Canh Hiệp theo Quyết định số 5277/QĐ-UBND ngày 25/12/2020, làm cơ sở cho việc triển khai xây dựng bãi rác của huyện trong thời gian tới. Theo đó, Bãi chôn lấp rác thải tại xã Canh Hiệp có công suất xử lý 7,1 tấn/ngày, diện tích quy hoạch 3,25ha, sẽ được xây dựng đồng bộ theo tiêu chuẩn của bãi chôn lấp hợp vệ sinh, đảm bảo khả năng chống thấm, không gây ô nhiễm nguồn nước ngầm và có các hạng mục công trình bảo vệ môi trường đồng bộ. Ngày 16/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2995/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư công trình. Dự án Bãi rác Canh Hiệp sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2021-2023 với tổng vốn đầu tư 14,9 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ và một phần do ngân sách huyện Vân Canh đối ứng. Trong thời gian tới, UBND tỉnh giao UBND huyện Vân Canh khẩn trương tổ chức triển khai dự án để giải quyết đảm bảo vấn đề rác thải trên địa bàn.

3. Giải phóng mặt bằng, đền bù, tái định cư

a. Cử tri TP Quy Nhơn kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự án khu dân cư khu vực 7, 8, phường Nhơn Phú và bố trí địa điểm xây dựng trụ sở khu phố 8 và trụ sở Hợp tác xã Nhơn Phú 2.

Trả lời:

- Về ý kiến đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án Khu dân cư phía Tây đường Trần Nhân Tông :

Dự án Khu dân cư phía Tây đường Trần Nhân Tông (khu vực 7, 8, phường Nhơn Phú) có quy mô diện tích 8,95ha, được UBND tỉnh quyết định đầu tư tại Quyết định số 3759/QĐ-UBND ngày 30/10/2018; thời gian thực hiện dự án 2018 – 2022. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã thực hiện xong trên 95% diện tích (phần lớn là đất nông nghiệp), các cơ quan liên quan đang đẩy nhanh công tác bồi thường GPMB đối với đất nhà ở (quỹ đất tái định cư tại tại chỗ nằm trong dự án). Về công tác thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật: đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công san lấp mặt bằng, xây lắp hệ thống giao thông, thoát nước.v.v., trước mắt ưu tiên hoàn thiện hạ tầng một số vị trí để bố trí tái định cư cho các hộ bị giải tỏa trắng nằm trong dự án; đảm bảo việc thực hiện dự án theo đúng tiến độ thời gian đã được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư.

- Về bố trí trụ sở khu phố 8 và trụ sở HTX Nhơn Phú 2:

Theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt của dự án có bố trí một số phân khu chức năng là đất công cộng để xây dựng: trụ sở sinh hoạt khu phố (240 m²), trụ sở sinh hoạt văn hóa (1.727 m²), đất thể dục thể thao (2.721 m²), đất xây dựng nhà trẻ (763 m²). Đối với những khu đất nêu trên sau khi hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, UBND tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với các cơ quan chức

năng, UBND thành phố Quy Nhơn thực hiện bàn giao theo quy định trong đó có trụ sở sinh hoạt khu phố 8 của phường Nhơn Phú.

Riêng đối với trường hợp Trụ sở Hợp tác xã Nhơn Phú 2 bị ảnh hưởng bởi dự án do GPMB, thu hồi 92,4 m²(diện tích còn lại 26,6 m²); theo quy hoạch của dự án này không có bố trí đất để xây dựng Trụ sở hợp tác xã. Do đó, Hợp tác xã Nhơn Phú 2 nếu có nhu cầu đất làm trụ sở, đơn vị có văn bản gửi cơ quan chức năng xem xét đề xuất vị trí giao đất, cho thuê đất theo quy định hiện hành của nhà nước.

b. Cử tri thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ kiến nghị: Hiện nay, việc đền bù, hỗ trợ giá đất nông nghiệp cho người dân theo quy định của tỉnh còn thấp, gây khó khăn cho các địa phương trong việc đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, nâng mức đền bù, hỗ trợ cho phù hợp.

Trả lời:

- Về chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB:

Thực hiện theo quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh; về đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi được bồi thường theo giá đất cụ thể được UBND cấp có thẩm quyền phê duyệt (theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND nêu trên). Ngoài ra, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp còn được hỗ trợ ổn định đời sống; hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm bằng 3 lần theo giá đất trong Bảng giá đất.

Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở (hoặc thửa đất vườn, ao riêng lẻ) thì ngoài việc được bồi thường theo giá đất vườn, ao còn được hỗ trợ thêm 50% giá đất ở bồi thường, GPMB của thửa đất đó (hoặc giá đất ở bồi thường, GPMB của thửa đất liền kề với thửa đất vườn, ao riêng lẻ) đối với diện tích đất bị thu hồi; trường hợp diện tích thửa đất vườn, ao bị thu hồi trên 500m² thì diện tích đất được hỗ trợ theo giá đất ở là 500m².

- Về giá đất: UBND tỉnh đã ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 65/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/01/2020 và thay thế Bảng giá các loại đất năm 2015 (định kỳ 5 năm) tại Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh. Theo đó, giá đất nông nghiệp định kỳ 5 năm (2020-2024) được điều chỉnh tăng từ 70% đến 100% so với giá đất nông nghiệp năm 2015 để phù hợp với thực tế.

- Về hệ số điều chỉnh giá đất: UBND tỉnh đã ủy quyền cho UBND huyện, thị xã, thành phố phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất cụ thể để phục vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (tại Quyết định số 5458/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh).

Do đó, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát xây dựng và phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất cụ thể từng dự án cho phù hợp tại thời điểm thu hồi đất để phục vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

VII. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VÀ VẬN TẢI

1. Cử tri TP Quy Nhơn kiến nghị:

- UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn phường Nhơn Phú như: Cầu đường Trần Nhân Tông (khu phố 6, 8), Hồ Phú Hòa (khu phố 8). Đồng thời, trong quá trình thi công phải có biển cảnh báo nguy hiểm và xử lý bụi bặm, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Trả lời:

Các vấn đề cử tri kiến nghị liên quan đến các công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trần Nhân Tông, thành phố Quy Nhơn (do Ban QLDA Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư) và các dự án BT tại khu đô thị - du lịch – văn hóa – thể thao hồ Phú Hòa (do Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh là đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền). Để giải quyết vấn đề cử tri kiến nghị, UBND tỉnh giao Ban QLDA Giao thông tỉnh, Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan kiểm tra giải quyết theo đúng thẩm quyền quy định, kết quả báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

- Hiện nay trên địa bàn xã Nhơn Hải chưa có Trạm chờ xe buýt. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Xí nghiệp xe buýt Quy Nhơn sớm quan tâm đầu tư xây dựng trạm chờ xe buýt để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Trả lời:

Vấn đề cử tri xã Nhơn Hải kiến nghị, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải yêu cầu Xí nghiệp vận tải khách công cộng Quy Nhơn phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra giải quyết theo đúng quy định.

- UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng sớm tiếp tục thi công trải nhựa tuyến ĐT 639 đoạn còn lại chưa thi công (từ đầu thôn Hội Thành, xã Nhơn Hội đến xuống hết Km0 thôn Hội Sơn cũ) để thuận tiện cho người dân tham gia giao thông, hạn chế tai nạn.

Trả lời:

Tuyến tỉnh lộ ĐT639 Nhơn Hội – Cát Tiến được đầu tư từ năm 2003 với kết cấu mặt đường bê tông xi măng. Qua thời gian sử dụng, mặt đường bị bong tróc, tro lớp đá dăm dẫn đến việc đi lại gặp khó khăn.

Trong năm 2020, tranh thủ vốn kết dư của dự án LRAMP do Bộ Giao thông Vận tải hỗ trợ, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh sửa chữa nâng cấp kết cấu bê tông nhựa và mở rộng mặt đường bê tông xi măng hành lang hai bên mương thoát nước, đoạn đường từ Khe Đá Xứ (Km8+500) đến nhà ông Hồ Văn Hay, thôn Hội Thành (Km5+00).

Đối với đoạn đường còn lại trên địa bàn xã Nhơn Hội, UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế khảo sát, tham mưu đề xuất UBND tỉnh cho sửa chữa nâng cấp kết cấu bê tông nhựa đồng bộ với đoạn đã đầu tư và thực hiện trong thời gian đến.

2. Cử tri huyện Tuy Phước:

- UBND tỉnh quan tâm có kế hoạch đầu tư kinh phí mở rộng mặt đường, xây dựng hệ thống thoát nước và lắp đặt biển báo giao thông tuyến đường ĐT 636B (đoạn đi qua địa bàn xã Phước Hưng). Vì đây là tuyến giao thông huyết mạch từ

Quốc lộ 1A vào các xã Phước Hưng, Phước Quang, Phước Hòa, Phước Thắng, huyện Tuy Phước và các xã: Nhơn Hạnh, Nhơn Phong và Nhơn An (TX An Nhơn) nhưng mặt đường chỉ rộng 5m, người và phương tiện tham gia giao thông nhiều, vào mùa mưa một số đoạn ngập úng, không có hệ thống thoát nước, gây ách tắc giao thông.

Trả lời:

Vấn đề cử tri kiến nghị, tại văn bản số 3770/UBND-KT ngày 28/6/2021, UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét việc đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.636, đoạn qua địa bàn huyện Tuy Phước (trong đó, có đoạn tuyến qua địa bàn xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước). Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải và UBND huyện Tuy Phước kiểm tra hiện trường, họp bàn và thống nhất báo cáo đề xuất UBND tỉnh tại văn bản số 1232/SKHĐT-KTN ngày 14/7/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và danh mục dự án Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT.636, đoạn qua xã Phước Hòa, Phước Hưng thuộc địa bàn huyện Tuy Phước đã được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025 được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 27/7/2021. Trước mắt, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý Bảo trì đường bộ yêu cầu đơn vị quản lý tuyến tăng cường công tác duy tu sửa chữa, nhất là công tác nạo vét, khơi thông hệ thống rãnh thoát nước để đảm bảo thoát nước trên tuyến.

- Hiện nay, Lữ đoàn pháo binh 675 xây dựng tường rào lập kín, con đường đi đến hồ Đá Vàng, xã Phước Thành nên nhân dân không có đường đi. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm can thiệp, sớm làm lại đường đi cho nhân dân.

Trả lời:

Vấn đề cử tri kiến nghị, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải đã yêu Ban Quản lý Bảo trì đường bộ phối hợp với đơn vị quản lý tuyến và các đơn vị có liên quan kiểm tra giải quyết theo đúng quy định.

3. Cử tri huyện Vân Canh kiến nghị: Những năm gần đây, do ảnh hưởng mưa bão, cầu Bình Long, xã Canh Vinh bị hư hỏng nặng, đề nghị UBND tỉnh xem xét cho đầu tư xây dựng mới cầu Bình Long.

Trả lời:

Vấn đề cử tri kiến nghị liên quan đến cầu Bình Long bắc qua sông Hà Thanh nối 02 thôn Bình Long và Tăng Hòa thuộc xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, với quy mô: cầu dầm bản BTCT gồm 20 nhịp, chiều dài nhịp $L=9m$; bề rộng mặt cầu $B=4m$; móng mố trụ dể đặt trên hệ cọc BTCT $30 \times 30cm$. Qua các đợt mưa, lũ năm 2016 đã gây sụt, lún khoảng hơn 30cm tại trụ cầu nhịp thứ 5, gây mất an toàn và chia cắt giao thông. Cầu Bình Long nằm trên tuyến đường giao thông nông thôn do UBND huyện Vân Canh được phân cấp quản lý, bảo trì theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh. Để giải quyết vấn đề cử tri kiến nghị, UBND tỉnh giao UBND huyện Vân Canh chủ động kiểm tra, cân đối từ nguồn ngân sách của địa phương và lồng ghép với các dự án, nguồn vốn hợp pháp khác lập

dự án đầu tư theo quy định hoặc nghiên cứu sử dụng cơ chế hỗ trợ theo Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh để tổ chức lập dự án đầu tư theo đúng quy định. Trường hợp, nguồn kinh phí đầu tư vượt khả năng cân đối của địa phương thì có văn bản báo cáo UBND tỉnh để xem xét hỗ trợ theo đúng quy định.

4. Cử tri xã Phước An, huyện Tuy Phước và cử tri huyện Vân Canh kiến nghị: Hiện nay, tuyến đường Quốc lộ 19C hẹp, mặt đường hư hỏng, xuống cấp, lưu lượng xe tham gia giao thông nhiều, nhà ở 2 bên đường xây dựng không theo chỉ giới... gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị Chính phủ, Bộ Giao thông và Vận tải xem xét đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 19C; đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng thông báo công khai chỉ giới xây dựng để nhân dân biết, thực hiện theo quy định.

Trả lời:

Vấn đề cử tri kiến nghị liên quan việc nâng cấp, mở rộng tuyến QL.19C, UBND tỉnh đã có văn bản báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét sớm có kế hoạch nâng cấp tuyến QL.19C phù hợp với quy hoạch được duyệt tại Quyết định số 2054/QĐ-TTg ngày 23/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Giao thông vận tải cũng đã có văn bản phúc đáp tại các văn bản số 2439/BGTVT-KHĐT ngày 10/3/2017; 14819/BGTVT-KHĐT ngày 28/12/2018; 7835/BGTVT-KHĐT ngày 20/8/2019; 8364/BGTVT ngày 25/8/2020; 5951/BGTVT-KHĐT ngày 23/6/2021; theo đó, do nguồn vốn trung hạn 2016 – 2020 còn khó khăn nên Bộ Giao thông vận tải chưa thể triển khai nâng cấp, cải tạo các tuyến quốc lộ này đạt tiêu chuẩn theo cấp đường quy hoạch được duyệt.

Kể từ ngày được nâng cấp từ đường tỉnh lên quốc lộ đến thời điểm cuối năm 2016 cho đến nay, tuyến QL.19C đã được Bộ Giao thông vận tải đầu tư sửa chữa, cải tạo khoảng 73 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại: tuyến QL.19C cơ bản đảm bảo khai thác với bề rộng mặt đường tối thiểu 02 làn xe từ (5,5 – 16,0)m; trong đó, tuyến QL.19C còn (0,3/39,3)Km đường có kết cấu lè gia cố bằng lán nhựa (tỷ lệ 0,76%). Trong kế hoạch năm 2021: Bộ Giao thông vận tải đã bố trí kinh phí cho phép đầu tư sửa chữa cải tạo tuyến QL.19C khoảng 30 tỷ đồng từ các nguồn sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất các tuyến quốc lộ và dự kiến kế hoạch năm 2022 Bộ Giao thông vận tải sẽ bố trí kinh phí cho phép đầu tư sửa chữa cải tạo tuyến QL.19C khoảng 15,9 tỷ đồng từ các nguồn sửa chữa định kỳ.

Mặt khác, trước yêu cầu cấp bách để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế địa phương, vùng và an toàn giao thông trên tuyến QL.19C, tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIII đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án sửa chữa, nâng cấp mở rộng các tuyến đường tỉnh, tuyến quốc lộ 19B (đoạn Sân bay Phù Cát – Bảo tàng Quang Trung) và tuyến đường địa phương kết nối Quốc lộ 1, giai đoạn 2021 – 2025 tại Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 27/7/2021; theo đó, đã bổ sung vào Đề án thành phần dự án: Sửa chữa hư hỏng, thăm tăng cường mặt đường tuyến QL.19C, đoạn từ Diêu Trì – Mục Thịnh, với kinh phí dự kiến 145 tỷ đồng; hiện Sở Giao thông vận tải đang tổ chức triển khai các bước đầu tư xây dựng theo đúng quy định. Đồng thời, danh mục công trình Đường phía Tây huyện Vân Canh (từ khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex Bình Định đến thị trấn Vân Canh) đã được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025 được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 27/7/2021. Tại văn bản số 4531/UBND-KT ngày

28/7/2021, UBND tỉnh đã giao Ban QLDA Giao thông tỉnh tổ chức thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định. Khi tuyến đường này được đầu tư xây dựng sẽ giảm tải lưu lượng lưu thông trên tuyến QL.19C đoạn qua địa bàn huyện Vân Canh và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

5. Cử tri thị xã An Nhơn kiến nghị:

- Cử tri xã Nhơn Phúc đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng lắp đặt hệ thống đèn giao thông hoặc vòng xuyên tại ngã tư An Thái, tuyến đường ĐT 636.

Trả lời:

Vấn đề cử tri kiến nghị liên quan việc đầu tư lắp đặt đèn tín hiệu giao thông (*xanh-vàng-đỏ*) tại vị trí ngã tư đường ĐT.636 và ĐT.638 (ngã tư An Thái). Tại văn bản số 3043/UBND-KT ngày 27/5/2021, UBND tỉnh đã giao UBND thị xã An Nhơn chỉ đạo các đơn vị có liên quan bổ sung khối lượng hạng mục lắp đặt đèn tín hiệu giao thông (*xanh-vàng-đỏ*) vào dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT.636 do UBND thị xã làm chủ đầu tư để triển khai thực hiện đầu tư xây dựng theo đúng quy định; đồng thời, chỉ đạo UBND xã Nhơn Phúc khẩn trương hoàn thiện xây dựng công trình Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT.638 qua địa bàn xã (*trong đó có khu vực góc phía Đông Nam ngã tư nút giao*) nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến. Do đó, yêu cầu UBND thị xã An Nhơn tổ chức thực hiện theo các nội dung tại văn bản số 3043/UBND-KT ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh.

- Cử tri xã Nhơn Thọ và phường Nhơn Hòa kiến nghị UBND tỉnh làm việc nhà đầu tư BOT tuyến Quốc lộ 19 thường xuyên khơi thông, nạo vét hệ thống thoát nước dọc tuyến Quốc lộ 19 để đảm bảo việc thoát nước mưa, tránh tình trạng ứ đọng nước, ô nhiễm môi trường và tai nạn giao thông.

Trả lời:

Vấn đề cử tri kiến nghị liên quan đến các hư hỏng trên tuyến QL.19 thuộc phạm vi của dự án BOT QL.19, đoạn Km17+027 – Km50+00 do Công ty TNHH Đầu tư 36.71 là nhà đầu tư. Để giải quyết vấn đề cử tri kiến nghị, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tiếp tục có văn bản đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý đường bộ III và Công ty TNHH Đầu tư 36.71 kiểm tra giải quyết theo thẩm quyền quy định.

6. Cử tri huyện Tây Sơn kiến nghị:

- Theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của HĐND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong theo thiết kế mặt đường rộng 12m; tuy nhiên, để đảm bảo nhu cầu lưu thông vận chuyển và định hướng phát triển đô thị trong tương lai, giảm chi phí đầu tư khi có nhu cầu mở rộng, đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương quy hoạch, mở rộng hành lan tuyến đối với đoạn đường này (ít nhất là 30m).

Trả lời:

Tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 02/7/2021, với quy mô đầu tư

xây dựng đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng (theo TCVN 4054 - 2005), mặt cắt ngang bề rộng nền đường $B_n=12m$; bề rộng mặt đường $B_m=11m$ (gồm 04 làn xe: 02 làn xe cơ giới rộng 3,5m và 02 làn xe thô sơ rộng 2m). Tại văn bản số 3059/UBND-KT ngày 28/5/2021, UBND tỉnh đã giao Ban QLDA Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư dự án.

Về quy hoạch tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong, UBND tỉnh giao UBND huyện Tây Sơn phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan kiểm tra đề xuất, bổ sung vào các quy hoạch có liên quan theo đúng quy định.

- Hiện nay, một số đoạn đường trên tuyến QL19 bị hư hỏng, vướng thoát nước hai bên đường bị bồi lấp,... Cử tri xã Bình Nghi và Bình Tường đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng thường xuyên kiểm tra và có biện pháp khắc phục.

Trả lời:

Vấn đề cử tri kiến nghị liên quan đến các hư hỏng trên tuyến QL.19 thuộc phạm vi của dự án BOT QL.19, đoạn Km17+027 – Km50+00 do Công ty TNHH Đầu tư 36.71 làm chủ đầu tư. Để giải quyết vấn đề cử tri kiến nghị, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải có văn bản đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý đường bộ III và Công ty TNHH Đầu tư 36.71 kiểm tra giải quyết theo đúng thẩm quyền quy định.

7. Cử tri xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh đề nghị: UBND tỉnh quan tâm sớm đầu tư đường từ Hồ Định Bình đến xã Vĩnh Sơn.

Trả lời:

Vấn đề cử tri kiến nghị liên quan đến tuyến đường ĐH.33 (Định Bình – Vĩnh Sơn) do UBND huyện Vĩnh Thạnh được phân cấp quản lý, bảo trì theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh. Danh mục tuyến đường này thuộc Hợp phần 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông của dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) do Ban QLDA Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư. Theo số liệu do Ban QLDA Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cung cấp thì hiện nay chủ đầu tư đang tổ chức các bước của quá trình đầu tư xây dựng theo quy định, dự kiến công trình sẽ được tổ chức triển khai thi công ở hiện trường trong quý II/2022.

8. Cử tri huyện Phù Mỹ kiến nghị: Đường Quốc lộ 1A (đoạn qua thị trấn Bình Dương) giải phân cách bằng bê tông, đến mùa mưa thoát nước không kịp, gây ngập úng, mất an toàn giao thông. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra và có biện pháp khắc phục.

Trả lời:

Vấn đề cử tri kiến nghị liên quan các tồn tại trên tuyến QL.1 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đơn vị quản lý trực tiếp là Cục Quản lý đường bộ III. Để giải quyết vấn đề cử tri kiến nghị, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải có văn bản đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý đường bộ III kiểm tra giải quyết theo thẩm quyền.

9. Cử tri phường Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn kiến nghị: Đường ĐT 639 đoạn chính tuyến đang thi công và đầm nén công suất lớn, ảnh hưởng đến hệ thống nhà ở của dân vùng liền kề; nhân dân đã gửi đơn yêu cầu, kiến nghị, nhưng đến nay cơ quan chức năng chưa kiểm tra, khảo sát để sửa chữa, khắc phục. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng xem xét, giải quyết.

Trả lời:

Vấn đề cử tri kiến nghị liên quan đến công trình Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh do Ban QLDA Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Đề giải quyết vấn đề cử tri kiến nghị, UBND tỉnh giao Ban QLDA Giao thông tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan cùng chính quyền địa phương kiểm tra giải quyết theo đúng quy định.

VIII. LĨNH VỰC Y TẾ, CHÍNH SÁCH BHYT, BHXH

1. Về y tế

a. Cử tri xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh: Kiến nghị ngành chức năng quan tâm hỗ trợ không thu tiền tạm ứng viện phí đối với hộ nghèo khi nhập viện, vì hộ nghèo rất khó khăn, không thể đóng tiền tạm ứng.

Trả lời:

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường bảo đảm chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi thực hiện điều chỉnh, thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc; trong đó, yêu cầu Giám đốc các bệnh viện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thu tiền tạm ứng đối với người bệnh BHYT khi khám bệnh, không thu thêm các chi phí đã kết cấu trong giá dịch vụ, trừ các chi phí chưa tính vào giá dịch vụ và phần đồng chi trả của người bệnh có BHYT theo quy định hoặc phần chênh lệch giữa giá thanh toán với cơ quan Bảo hiểm xã hội và giá khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở điều trị trực thuộc thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc thu tiền tạm ứng đối với bệnh nhân đến khám bệnh, chữa bệnh có thẻ BHYT theo hộ nghèo. Tuy nhiên, có một số ít bệnh nhân đến khám bệnh, chữa bệnh lúc mới vào viện khai báo có thẻ BHYT nhưng viện dẫn nhiều lý do khác nhau chưa xuất trình được thẻ BHYT; đối với những trường hợp này để tránh thất thu viện phí bệnh viện có thực hiện tạm ứng tiền, sau khi bệnh nhân xuất trình được thẻ BHYT, bệnh viện lập thủ tục hoàn tạm ứng lại cho bệnh nhân. Cũng có trường hợp đối với bệnh nhân điều trị nội trú, do việc điều trị tùy theo tình trạng bệnh tật của người bệnh nên việc sử dụng thuốc, vật tư y tế hoặc có chỉ định sử dụng kỹ thuật điều trị với chi phí cao... có thể không nằm trong phần thanh toán của BHYT theo quy định nên bệnh viện tính toán tạm ứng một khoản nhất định ban đầu để phục vụ chi phí trong quá trình điều trị cho bệnh nhân, nhưng cũng chỉ thu tạm ứng ngoài phần thanh toán của BHYT. Theo quy trình, bệnh viện sẽ trả thẻ BHYT và số tiền tạm ứng nếu còn thừa cho bệnh nhân sau khi hoàn thiện thủ tục ra viện. UBND tỉnh giao Sở Y tế tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, tiếp tục chỉ đạo các cơ sở điều trị thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc tạm ứng tiền viện phí đối với bệnh nhân có thẻ BHYT thuộc hộ nghèo.

b. Cử tri huyện An Lão kiến nghị:

- Hiện nay, xã An Hòa đã được tỉnh công nhận đạt chuẩn đô thị loại V; để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân các xã An Hòa, An Quang, An Toàn, An Nghĩa; đề nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng, nâng cấp Trạm xá xã An Hòa lên Trạm xá khu vực.

Trả lời:

Thực hiện Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 08/9/2008 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020; Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Bình Định đến năm 2025 (Điều chỉnh, bổ sung); theo đó không có quy hoạch xây dựng Phòng khám đa khoa khu vực An Hòa, huyện An Lão, do đó trong kế hoạch phát triển sự nghiệp và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của ngành Y tế không có kế hoạch đầu tư xây dựng phòng khám đa khoa khu vực An Hòa, huyện An Lão.

Thực hiện Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020; có 10/10 xã, thị trấn thuộc huyện An Lão (trong đó có các xã: An Hòa, An Quang, An Nghĩa, An Toàn), được UBND tỉnh quyết định công nhận xã thực hiện đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã, cơ bản đáp ứng nhu cầu công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại địa phương.

Trạm y tế xã An Hòa được UBND huyện An Lão có Quyết định số 3271/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trạm y tế xã An Hòa, địa điểm xây dựng xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định; quy mô 02 tầng, với diện tích xây dựng 353,9m², tổng diện tích sàn xây dựng 705,79m², đảm bảo đầy đủ chuyên công năng theo quy định, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật; với tổng mức đầu tư 4.783.605.000 đồng; công trình đã hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng ngày 09/4/2021. Các trạm y tế xã: An Hòa, An Quang, An Nghĩa, An Toàn cơ bản đảm bảo điều kiện thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân tại địa phương, nếu có bệnh nhân vượt khả năng phạm vi chuyên môn thì chuyển bệnh nhân lên Trung tâm y tế huyện An Lão hoặc đơn vị y tế tuyến trên để tiếp tục xử lý, không nhất thiết phải đầu tư kinh phí để xây dựng nâng cấp Trạm y tế xã An Hòa lên Phòng khám đa khoa khu vực.

- Dự án trồng Dược liệu tại xã An Toàn bước đầu đem lại hiệu quả, đề nghị UBND tỉnh quan tâm tiếp tục đầu tư nhằm giúp kinh tế của huyện phát triển.

Trả lời:

Thực hiện Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 10/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược liệu Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; theo đó mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 sản xuất được 20% nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất thuốc trong nước, thuốc sản xuất trong nước chiếm 80% tổng giá trị thuốc tiêu thụ trong năm; Quy hoạch triển khai dược liệu theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, phát triển vùng nuôi trồng cây, con làm thuốc, bảo hộ, bảo tồn nguồn gen và phát triển những loài dược liệu quý hiếm,

đặc hữu trên cơ sở tăng cường đầu tư kỹ thuật – công nghệ tiên tiến, kết hợp với kinh nghiệm truyền thống; trong những năm qua, Công ty Cổ phần dược – Trang thiết bị y tế Bình Định đã đầu tư dự án triển khai trồng dược liệu sạch đạt tiêu chuẩn GACP với các loại dược liệu như: Thìa canh, Cà gai leo, Che dây, Đương quy, Hà thủ ô đỏ, Ba kích tím, Đảng sâm để làm nguyên liệu sản xuất thuốc chữa bệnh cho người trên diện tích 30.424m² tại xã An Toàn, huyện An Lão, tạo việc làm cho hơn 30 lao động địa phương, bước đầu thu được kết quả tốt.

Đề thực đúng Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược liệu Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, định hướng kế hoạch chiến lược trong những năm tiếp theo Công ty Cổ phần dược – Trang thiết bị y tế Bình Định tiếp tục mở rộng diện tích trồng thêm các loại dược liệu như Tam thất, Đinh lăng ... và nghiên cứu để sản xuất các sản phẩm thuốc chữa bệnh cho người, các sản phẩm tăng cường bảo vệ sức khỏe cho người được sử dụng từ nguồn dược liệu trồng tại chỗ; mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước để giải quyết sản phẩm đầu ra, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống vật chất cho người dân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an sinh xã hội của địa phương.

2. Về BHYT, BHXH

- Cử tri TP Quy Nhơn kiến nghị: Hiện nay bệnh nhân phong (trong khu Quy Hòa, khu vực 2, phường Ghèn Ráng) được hưởng các chính sách, trợ cấp khi điều trị tại bệnh viện da liễu Trung ương Quy Hòa (không đóng viện phí); tuy nhiên chưa được cấp BHYT; vì vậy khi có nhu cầu đi khám và chữa bệnh ở các cơ sở y tế khác thì phải đóng tiền nên nhiều trường hợp khó khăn không đủ tiền để đi chữa bệnh. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng sớm cấp thẻ BHYT, tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh nhân khi đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2, Điều 1 Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh Bình Định ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Định, từ ngày 01/01/2018, bệnh nhân phong có di chứng tàn tật được hỗ trợ 100% kinh phí đóng BHYT, trong đó trường hợp được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT theo các nhóm đối tượng quy định tại Luật Bảo hiểm y tế thì được ngân sách tỉnh hỗ trợ để đủ 100% kinh phí đóng BHYT; trường hợp không thuộc đối tượng được nhà nước hỗ trợ thì ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí đóng BHYT.

Theo quy định trên, bệnh nhân phong có di chứng tàn tật được ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí đóng BHYT.

Từ năm 2018 đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức thực hiện cấp thẻ BHYT cho bệnh nhân phong có di chứng tàn tật trên địa bàn của tỉnh từ danh sách do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định lập, chuyển đến. Tuy nhiên, qua rà soát, đối chiếu dữ liệu chưa có bệnh nhân phong trong khu Quy Hòa, phường Ghèn Ráng được đề nghị cấp thẻ BHYT. Để bệnh nhân phong có di chứng tàn tật thuộc khu Quy Hòa, khu vực 2, phường Ghèn Ráng, thành phố Quy Nhơn được hưởng quyền lợi khám chữa bệnh BHYT, UBND tỉnh giao Sở Y tế có văn bản hướng dẫn việc lập danh sách bệnh nhân phong có di chứng tàn tật gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh để thực hiện việc cấp thẻ

BHYT cho bệnh nhân phong theo quy định.

IX. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1. Cử tri TP Quy Nhơn kiến nghị:

Thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh về Đề án chuyển đổi các trường mầm non bán công, dân lập sang trường mầm non công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính; tuy nhiên qua quá trình triển khai thực hiện, các trường, các địa phương gặp nhiều khó khăn. Đề nghị UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Trả lời:

a) Kết quả thực hiện:

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh (Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 18/8/2011) chuyển đổi 122 trường mầm non bán công, dân lập sang trường mầm non công lập và công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ. Kết quả đến nay đã hoàn thành việc chuyển đổi 109 trường theo đúng lộ trình đề ra; trong đó có 84 trường chuyển sang công lập và 25 trường chuyển sang công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ một phần về tài chính. Riêng 13 trường mầm non thực hiện chuyển đổi sang trường công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ hoàn toàn về tài chính gặp khó khăn nên chưa thực hiện được theo đúng lộ trình.

b) Những bất cập, tồn tại, hạn chế:

Bên cạnh những kết quả đạt được như đã nêu ở trên trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết, 13 trường mầm non công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ hoàn toàn về tài chính gặp phải bất cập, tồn tại, hạn chế :

Quy mô mạng lưới trường, lớp giảm đáng kể so với năm học 2012-2013 (giảm 28 nhóm lớp, 1.763 trẻ); các trường có số trẻ giảm nhiều như: trường Mầm non thị xã An Nhơn giảm 254 trẻ (hiện còn 60 trẻ), Mầm non Tây Sơn giảm 253 trẻ (hiện còn 31 trẻ), Mầm non Hoà Mi giảm 216 trẻ (trước khi sáp nhập chỉ còn 194 trẻ), Mầm non thị trấn Phù Mỹ giảm 177 trẻ (hiện còn 98 trẻ), Mầm non 19/5 huyện Phù Cát giảm 156 trẻ (hiện còn 304 trẻ), Mầm non Quy Nhơn giảm 150 trẻ (hiện còn 363 trẻ), Mầm non huyện Tuy Phước giảm 122 trẻ (hiện còn 198 trẻ), Mầm non Tam Quan giảm 118 trẻ (trước khi sáp nhập chỉ còn 94 trẻ), Mầm non 2/9 giảm 115 trẻ (hiện còn 275 trẻ). Hiện có 09/13 trường có quy mô dưới 09 nhóm, lớp không đủ điều kiện quy mô tối thiểu của 01 trường mầm non; hầu hết các trường đều không đủ điều kiện để xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học của các trường sau khi được chuyển đổi, một số UBND cấp huyện đầu tư chưa kịp thời, xuống cấp, thiếu đồng bộ; chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ chưa tương xứng với mức thu học phí ngày càng tăng, dẫn đến số lượng học sinh giảm dần qua từng năm học. Đặc biệt số trẻ giảm mạnh sau mỗi lần tăng học phí. Một số trường chậm triển khai thực hiện thu học phí theo lộ trình nên khi triển khai học phí tăng cao đột biến: Mầm non Tây Sơn tăng từ 610.000 đồng (năm học 2019-2020) lên 1.634.000 đồng (năm học 2020-2021).

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của 13 trường tự chủ hoàn toàn về

tài chính luôn bị nhiều áp lực, giảm học sinh, giảm lớp, giảm giáo viên. Giải pháp luân chuyển giáo viên lớn tuổi có hệ số lương cao để giảm mức thu học phí giải quyết được vấn đề khó khăn trước mắt nhưng về lâu dài tạo ra sự bất ổn định trong đội ngũ, thiếu tính kế thừa và không thu hút được giáo viên giỏi về trường.

Đặc biệt, trong 2 năm học 2019-2020 và 2020-2021, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến tình hình kinh tế - xã hội cũng như thu nhập của người dân nên việc tăng mức học phí theo lộ trình gặp rất nhiều khó khăn.

c) Những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những bất cập, tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện chuyển đổi của 13 trường là:

- Nguyên nhân khách quan:

Mô hình trường Mầm non tự chủ hoàn toàn về tài chính vẫn chưa hoàn chỉnh về quy định của pháp luật (Mô hình trường công lập chất lượng cao vẫn còn thí điểm chưa có văn bản pháp lý, các Nghị định về tự chủ chưa có Thông tư hướng dẫn chi tiết, nhất là giá dịch vụ sự nghiệp công...), các ngành và địa phương còn lúng túng khi thực hiện.

13 trường Mầm non chỉ được giao tự chủ về tài chính còn cơ cấu tổ chức, nhân sự, kế hoạch giáo dục... đều hoạt động theo cơ chế trường công lập nên rất khó khăn trong việc thực hiện. Trong khi đó, các trường mầm non tự thực đã đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học mới, được tự quyết định về cơ cấu tổ chức, nhân sự, linh hoạt trong điều hành, đáp ứng được hầu hết nhu cầu của phụ huynh nhưng mức thu học phí thấp hơn nên đã thu hút được trẻ.

Phụ huynh có con trong độ tuổi mầm non đa số có mức thu nhập thấp nên khi gửi con họ phải phải cân nhắc lựa chọn những trường trên cùng địa bàn có mức thu học phí thấp hơn.

- Nguyên nhân chủ quan:

Một số UBND cấp huyện có 13 trường mầm non công lập thực hiện lộ trình tự chủ hoàn toàn về tài chính chưa có sự nỗ lực và quyết tâm cao trong việc chuyển đổi. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án chuyển đổi còn thụ động, chưa kịp thời.

Các ngành chức năng trong công tác tham mưu, phối hợp để đề xuất các cơ chế chính sách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở còn bị động, lúng túng.

Các phòng GDĐT và 13 trường Mầm non thuộc diện chuyển đổi sang loại hình tự chủ hoàn toàn về tài chính thiếu năng động, linh hoạt, sáng tạo chưa chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc dẫn đến chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ chưa tương xứng với lộ trình tăng học phí.

d) Giải pháp trọng tâm thời gian đến

Ngày 21/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và có hiệu lực từ ngày 15/8/2021. Khi Nghị định này có hiệu lực, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (*đang được thực hiện trong quá trình chuyển đổi loại hình trường*) hết hiệu lực thi hành. UBND tỉnh giao Sở GDĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu, đề

xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh chuyển 13 trường Mầm non công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ hoàn toàn về tài chính sang đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo một phần chi thường xuyên (theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP, ngày 21/6/2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập).

2. Cử tri huyện Vân Canh kiến nghị: Thực hiện Quyết định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn và Quyết định 4212/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh về chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số; tuy nhiên, chế độ chính sách cho đối tượng học sinh nội trú, bán trú là quá thấp. Đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu xem xét, điều chỉnh nâng mức hỗ trợ cho phù hợp.

Trả lời:

- Chế độ hỗ trợ cho học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn được thực hiện theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; chế độ hỗ trợ cụ thể:

a). Đối với học sinh:

+ Hỗ trợ bằng tiền với mức 50% mức lương cơ sở/học sinh/tháng (bao gồm: 40% hỗ trợ tiền ăn, 10% hỗ trợ tiền nhà ở).

+ Hỗ trợ bằng hiện vật là 15 kg gạo/học sinh/tháng.

b) Đối với Trường phổ thông:

Trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh thì được hỗ trợ phục vụ việc nấu ăn tập trung cho học sinh theo định mức khoán kinh phí bằng 2 lần mức lương cơ sở/01/30 học sinh, số dư từ 15 học sinh trở lên tính thêm một lần định mức. Mỗi trường chỉ được hưởng không quá 5 lần định mức khoán/01 tháng và không quá 9 tháng/năm”.

Đây là chính sách ưu đãi của nhà nước có tính chất hỗ trợ đối với học sinh học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc thẩm quyền quy định của Chính phủ.

- Chế độ theo Quyết định 4212/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh về chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2010 được UBND tỉnh quy định cụ thể tại Quyết định số 4212/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 và được triển khai thực hiện từ năm 2014 đến nay. Trong thời gian tới, trên cơ sở các chủ trương, chính sách của Trung ương, UBND tỉnh sẽ xem xét điều chỉnh Quyết định 4212/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 cho phù hợp.

X. LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO, DU LỊCH

*** Cử tri xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước:**

- Mộ Đào Tấn được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia năm 1994 và được trùng tu, sửa chữa dựa trên nguyên bản. Tuy nhiên, hiện nay đường lên mộ xuống cấp, nhiều bậc tam cấp đã bong tróc, phần mộ đã phai lớp sơn... Đề nghị UBND tỉnh quan tâm có kế hoạch trùng tu, sửa chữa và quy hoạch thêm bãi đậu xe để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đến viếng mộ, dâng hương tưởng nhớ.

Trả lời:

Mộ Đào Tấn tọa lạc khu vực sườn đồi núi Huỳnh Mai xã Phước Nghĩa huyện Tuy Phước, được Bộ Văn hóa - Thông tin, nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử quốc gia tại Quyết định số 95/QĐ-BVHTT ngày 24 tháng 01 năm 1998. Trước đó, địa phương có tôn tạo lối đi bậc cấp lên phần mộ.

Qua phản ánh của cử tri xã Phước Nghĩa huyện Tuy Phước, ngày 27/7/2021 Sở Văn hóa và Thể thao đã thực hiện khảo sát, kiểm tra thực trạng di tích Mộ Đào Tấn. Thực tế qua thời gian, một vài chỗ trên con đường bậc cấp lên phần mộ có bong tróc vữa hồ lát đá chẻ (granite) thuộc hạng mục tôn tạo di tích. UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo thực hiện gia cố theo nguyên bản (không để ảnh hưởng đến yếu tố gốc di tích).

Cử tri đề nghị có kế hoạch trùng tu, sửa chữa và quy hoạch thêm bãi đậu xe để tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đến viếng mộ, dâng hương tưởng nhớ là ý kiến rất chính đáng, nằm trong lộ trình thực hiện quy hoạch di tích theo quy định. UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao đề xuất chủ trương tiến hành lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi, phát huy giá trị di tích lịch sử Mộ Đào Tấn; trong đó có hạng mục quy hoạch bãi đậu xe, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

XI. LĨNH VỰC NỘI VỤ, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Cử tri phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn đề nghị: UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước (không lấy từ đoàn phí, hội phí) chi phụ cấp cho người trực tiếp tham gia vào công việc của khu phố mà không được hưởng phụ cấp hàng tháng như: Phó Trưởng khu phố, Trưởng các Chi hội đoàn thể ở khu phố và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các đoàn thể này.

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ quy định người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Trưởng khu phố; Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, khu phố. Người tham gia công việc ở thôn, khu phố ngoài 03 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, khu phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác.

Hiện nay, kinh phí thực hiện bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, khu phố được trích từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ nguồn quỹ khác. Trường hợp kinh phí chi trả chưa bảo đảm theo quy định thì ngân sách cấp xã hỗ trợ theo quy định hiện hành (được cân đối trong dự toán ngân sách của

xã, phường, thị trấn hàng năm) theo quy định tại Quyết định số 80/2020/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh.

2. Cử tri huyện Tuy Phước kiến nghị:

- Theo Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh thì các xã loại II số lượng cán bộ, công chức được bố trí tối đa là 20 người và giao cho UBND huyện căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương có trách nhiệm bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã. Tuy nhiên, tại Hướng dẫn số 212/HD-SNV ngày 20/02/2020 của Sở Nội vụ quy định cụ thể số lượng cán bộ cấp xã loại 2 là không quá 10 người và công chức không quá 10 người. Như vậy, các xã loại 2 gặp nhiều khó khăn trong bố trí chức danh Phó Chủ tịch UBND xã theo quy định “UBND các xã loại 1,2 có không quá hai Phó Chủ tịch”. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng rà soát, sửa đổi cho phù hợp.

Trả lời:

Tiếp thu kiến nghị cử tri, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ nghiên cứu, sửa đổi Hướng dẫn cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

3. Cử tri các xã, phường, thị xã An Nhơn đề nghị: UBND tỉnh quan tâm tăng thêm chế độ phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, các Hội đặc thù ở cơ sở để đảm bảo đời sống, an tâm công tác. Vì hiện nay, đa số những người này tham gia hầu hết các nhiệm vụ công tác ở địa phương, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch Covid-19, cán bộ thôn, khu vực là một trong những lực lượng ở tuyến đầu chống dịch.

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì căn cứ quỹ phụ cấp được khoán, đặc thù của từng loại xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã, nguồn kinh phí chi cho cải cách chính sách tiền lương; UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố.

Mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Quyết định số 80/2020/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh.

Mức khoán quỹ phụ cấp theo quy định của tỉnh hiện nay là cao hơn so với quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Loại xã	Theo Quyết định số 80/2020/QĐ-UBND	Quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP
Xã loại I	19,2	16,0
Xã loại II	19,2	13,7
Xã loại III	17,5	11,4

4. Cử tri xã Tây An, huyện Tây Sơn kiến nghị: Theo Quyết định 80/2020/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh quy định: Chức danh Văn phòng Đảng ủy đối với xã loại III hoạt động kiêm nhiệm. Đề nghị UBND tỉnh xem xét bổ sung thêm số lượng người hoạt động không chuyên trách đối với chức danh Văn phòng Đảng ủy xã loại III.

Trả lời:

Thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; theo đó, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bố trí theo quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. Vì vậy, đối với đơn vị hành chính cấp xã loại III, số lượng người hoạt động không chuyên trách được bố trí theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP tối đa là 10 người nên chức danh này vẫn phải bố trí kiêm nhiệm (được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm 50%).

5. Cử tri xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh kiến nghị: UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí thực hiện chế độ chính sách cho nhân viên Đài truyền thanh cấp xã vì theo Quyết định số 80/2020/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh, mức khoán quỹ phụ cấp (bao gồm cả hỗ trợ BHXH và BHYT) chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quyết định phân loại đơn vị hành chính thì đơn vị xã Vĩnh Hảo là 19,2 lần mức lương cơ sở. Với mức khoán như vậy vừa đủ để chi thực hiện chế độ, chính sách đối với các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã, không có kinh phí chi cho nhân viên Đài truyền thanh xã. Trong khi đó, nguồn thu cân đối của xã thấp, thu chủ yếu từ nguồn bổ sung ngân sách cấp trên nên xã không có kinh phí để hợp đồng nhân viên Đài truyền thanh, gây khó khăn trong hoạt động của Đài truyền thanh xã.

Trả lời:

Quyết định số 80/2020/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh chỉ áp chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, trong đó có chức danh Trưởng đài truyền thanh cấp xã.

Riêng chế độ, chính sách đối với nhân viên Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn hiện nay đang thực hiện theo Quyết định số 75/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh. Theo đó, nhân viên Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn được hưởng mức phụ cấp bằng hệ số 1,0 mức lương cơ sở và được hỗ trợ đóng BHYT bằng 2/3 mức đóng tối thiểu đối với loại hình BHYT tại thời điểm tham gia.

6. Cử tri thị xã Hoài Nhơn kiến nghị: UBND tỉnh nâng mức phụ cấp cho cán bộ Tổ bảo vệ dân phố, UBND tỉnh đã trả lời nhưng cử tri chưa thỏa đáng. Cử tri tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh xem xét nâng mức phụ cấp trên cho phù hợp với thực tế hiện nay.

Trả lời:

Tiếp thu kiến nghị cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì, rà soát quy

định pháp luật có liên quan, đề xuất giải pháp nâng mức hỗ trợ cho cán bộ Tổ dân phố. Công an tỉnh đã có Văn bản số 1997/TTr-CAT-PV05 ngày 06/8/2021 báo cáo UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh tăng mức phụ cấp hàng tháng cho lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tổ bảo vệ dân phố; UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Nội vụ xem xét có ý kiến đề xuất UBND tỉnh.

7. Cử tri huyện An Lão kiến nghị:

- Ranh giới hành chính của xã An Nghĩa, huyện An Lão với xã Ân Sơn, Đak Mang, huyện Hoài Ân chồng lấn địa giới hành chính. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng giải quyết dứt điểm việc chồng lấn để nhân dân yên tâm sản xuất và giao khoán quản lý, bảo vệ rừng.

Trả lời:

Tiếp thu kiến nghị cử tri, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận phương án hiệu chỉnh đường ĐGHG giữa xã An Nghĩa (huyện An Lão) và xã Đak Mang, xã Ân Sơn (huyện Hoài Ân).

- UBND tỉnh tăng mức phụ cấp cho các hội đặc thù bán chuyên trách như: Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi xã, chi hội trưởng, chi hội phó Người cao tuổi thôn.

Trả lời:

Theo Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị đã có chủ trương: “Quy định chặt chẽ về tổ chức và hoạt động của hội theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động và tuân thủ pháp luật... tiếp tục thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, từ nay đến năm 2016 cơ bản không tăng tổng biên chế của cả hệ thống chính trị”. Tại Điểm b khoản 2 Mục III Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị đã chỉ đạo: “Giữ ổn định biên chế của các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp đến hết năm 2016. Từ năm 2017, thực hiện khoán hoặc hỗ trợ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao” và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã xác định nhiệm vụ và giải pháp “Quy định chặt chẽ việc thành lập tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng; thực hiện nghiêm túc và nhất quán nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự đảm bảo kinh phí hoạt động và tuân thủ pháp luật; Nhà nước chỉ cấp kinh phí để thực hiện những nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao”. Do đó, việc kiến nghị của cử tri nêu trên là chưa có cơ sở xem xét, giải quyết.

XII. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1. Cử tri huyện Hoài Ân và thị xã An Nhơn đề nghị: UBND tỉnh quan tâm phân bổ kinh phí sửa chữa, xây dựng nhà cho đối tượng chính sách, người có công với nước vì hiện nay nguồn kinh phí này phân bổ chật, trong khi nhà ở của họ hư hỏng, xuống cấp.

Trả lời:

Theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về thực hiện

chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng thì nguồn vốn ngân sách Trung ương và vốn đối ứng của UBND tỉnh chỉ thực hiện hỗ trợ cho các hộ nằm trong danh sách đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra trước ngày 31/5/2017. Việc hỗ trợ và giải ngân vốn kết thúc đến hết ngày 31/12/2019 (theo Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ). Đến nay, UBND tỉnh cấp đủ kinh phí và hoàn thành việc hỗ trợ cho các hộ nằm trong Danh sách đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra (Danh sách các hộ theo Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 của UBND tỉnh).

Hiện nay, Trung ương đang tổ chức thực hiện tổng kết việc thực hiện chính sách đối với nguồn vốn Trung ương và chưa có chủ trương cấp kinh phí để thực hiện hỗ trợ cho các hộ phát sinh ngoài danh sách đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra.

Nhằm tiếp tục triển khai chính sách, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch tiếp tục hỗ trợ về nhà ở cho người có công trên địa bàn tỉnh; bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh, huyện và các nguồn vốn hỗ trợ, huy động hợp pháp khác, phù hợp với Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh giai đoạn 2020-2035.

2. Cử tri huyện Vân Canh, Phù Cát kiến nghị: Thực hiện Pháp lệnh 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ưu đãi người có công với cách mạng quy định: chế độ thụ hưởng của các đối tượng so với hiện nay là quá thấp, đặc biệt là đối với đối tượng thờ cúng liệt sĩ, mức hỗ trợ 500.000đ/1 lần/năm. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với các bộ, ngành Trung ương xem xét, điều chỉnh nâng mức trợ cấp cho tất cả các đối tượng nói chung và đối tượng thờ cúng liệt sĩ nói riêng.

Trả lời:

Ngày 09/12/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14v về Ưu đãi người có công với cách mạng thay thế Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 và Pháp lệnh số 04/2012/PL-UBTVQH13.

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) được thông qua với nhiều điểm mới, quy định chặt chẽ, khả thi, bảo đảm chế độ cho người có công và thân nhân.

Theo đó, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Trong đó mức trợ cấp thờ cúng đã được nâng lên 1.400.000 đồng/01 liệt sĩ/01 năm, được áp dụng kể từ ngày 01/01/2022.

XIII. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG:

1. Cử tri huyện Phù Cát kiến nghị:

- Thân nhân gia đình quân nhân hiện đang tại ngũ ở thị trấn Cát Tiến và các xã đã có Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (xã Cát Hải, Cát Chánh) đến nay chưa được cấp thẻ BHYT. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Bộ Quốc Phòng xem xét, sớm giải quyết cho các gia đình quân nhân.

Trả lời:

Đối với xã Cát Tiến, huyện Phù Cát đã lên thị trấn và các xã đạt chuẩn nông thôn mới (Cát Hải, Cát Chánh, huyện Phù Cát) địa phương hết cấp thẻ BHYT cho công dân, cơ quan chức năng đã lập thủ tục hồ sơ đề nghị Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng cấp thẻ BHYT cho gia đình có quân nhân đang tại ngũ ở các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, hiện nay Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng đã cấp thẻ BHYT cho thân nhân quân nhân ở các địa phương này, Ban Quân lực đã gửi thẻ BHYT về Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh huyện Phù Cát để chuyển đến gia đình quân nhân *{theo quy định thẻ BHYT của thân nhân quân nhân (Chiến sỹ mới) có giá trị sử dụng từ ngày nhập ngũ; trong thời gian chờ cấp thẻ BHYT, thân nhân quân nhân đi khám chữa bệnh phải thanh toán chi phí cho cơ sở y tế và đem toàn bộ hóa đơn thanh toán về, khi có thẻ BHYT làm thủ tục hồ sơ gửi BHXH cấp huyện nơi thân nhân cư trú để đề nghị BHXH tỉnh thanh toán lại chi phí khám chữa bệnh theo quyền lợi được hưởng}*.

- Theo Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ thì Dân quân tự vệ, dân quân thường trực được hưởng chế độ BHXH, BHYT như hạ sỹ quan, binh sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam đang tại ngũ. Tuy nhiên, Luật BHXH và các văn bản hiện hành không quy định về việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT đối với dân quân thường trực. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng có hướng dẫn để địa phương tổ chức thực hiện.

Trả lời:

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự; Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật DQTV về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ; Công văn số 1700/BQP-TM ngày 04/6/2021 của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn BHXH, BHYT cho dân quân tự vệ.

- Dân quân thường trực (DQTT) được hưởng các chế độ, chính sách được quy định tại Điều 34 Luật Dân quân tự vệ; Điều 12 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ; Quyết định số 176/2020/QĐ-UBND.m ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh; cụ thể sau:

+ Chế độ, chính sách về BHXH, BHYT: Chỉ có đối tượng là dân quân thường trực được hưởng, chứ không phải tất cả lực lượng dân quân tự vệ được hưởng “*nội dung ý kiến cử cử tri*”.

+ Qua đối chiếu tại điểm i, khoản 1 Điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự: Thì cá nhân dân quân tự vệ được hưởng chế độ, chính sách về BHXH, BHYT như hạ sỹ quan, binh sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam đang tại ngũ (thân nhân DQTT không được hưởng);

- Hiện nay các địa phương chưa tổ chức thực hiện việc cấp thẻ BHYT cho DQTT: Nội dung này, Bộ Quốc phòng đang phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan để cấp mã Đối tượng và mã Quyền lợi cho đối tượng DQTT; khi có hướng dẫn, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn thực hiện.

- UBND tỉnh đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2013/NĐ-

CP ngày 09/10/2013 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; đồng thời, nâng mức xử lý hành chính đối với hành vi trốn khám sức khỏe NVQS, trốn lệnh gọi nhập ngũ; bổ sung hành vi trốn khám vào Điều 332, Bộ Luật hình sự năm 2015 để truy tố hành vi phạm tội này trước pháp luật, tạo sức răn đe cho người dân.

Trả lời:

Ngày 27/5/2021, UBND tỉnh đã có Báo cáo số 77/BC-UBND-m, về việc báo cáo sơ kết 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 giai đoạn 2016-2021, đã gửi Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu và Bộ Tư lệnh Quân khu 5; trong đó có nội dung: Đề nghị Bộ Quốc phòng kiến nghị với Quốc hội thống nhất giữa Bộ Luật hình sự 2015 và Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 về xử lý hành vi “trốn tránh thực hiện NVQS”, bổ sung hành vi trốn khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự vào Điều 332 Luật Hình sự năm 2015 để truy tố hành vi phạm tội này và kiến nghị với Chính phủ ban hành nghị định mới thay thế Nghị định số 120/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ (về nội dung này, ngày 10/01/2019 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BQP về chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 2019 của Bộ Quốc phòng, trong đó đã giao cho Thanh tra Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng Nghị định mới thay thế Nghị Định 120/2013/NĐ-CP của chính phủ). Hiện nay, cơ quan soạn thảo đang tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan, hoàn chỉnh văn bản theo đúng trình tự, để trình Chính phủ ban hành nghị định mới, bảo đảm xử lý các trường hợp trốn thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật.

2. Cử tri huyện Hoài Ân kiến nghị: UBND tỉnh quan tâm xem xét giải quyết chế độ cho các thanh niên xung phong đã làm hồ sơ nhưng chưa được công nhận do thiếu hồ sơ gốc hoặc không có người là cấp trên, đồng đội xác minh (vì một số đồng chí đã mất).

Trả lời:

Nội dung kiến nghị cử tri, UBND tỉnh giao UBND huyện Hoài Ân rà soát, giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri theo quy định, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Trên đây là báo cáo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIII, UBND tỉnh kính báo cáo Thường trực HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các sở, ban thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- LĐ, CV VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, K3.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh